



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง	สื่อ
1. ชี้อากาศเกษตรยังหดตัว	ข่าวสด
2. ราคายาง-ปาล์มเพิ่มขึ้น	ข่าวสด
3. 'บิ๊กตู'ตรวจน้ำปทุมฯบินไทยซื้อข้าวชวานา...	มติชน
4. ยันไม่ซ้ารอยท่วมปี2554ชาวบ้านอ่อนฝากอนาคต	ไทยโพสต์
5. ชลประทานโลกน้อมนำ อัจฉริยภาพบริหารน้ำ...	สยามธุรกิจ
6. ไฟเขียว12รง.ส่งออกไก่ เกาหลีใต้เปิดทางหลังระบอบใช้หวัดนก	สยามรัฐ
7. 'เปลี่ยนผ่าน' สังคมไทย'คำตอบ' ที่ต้องมีร่วมกัน	บ้านเมือง
8. กลยุทธ์"บิ๊กตู"ลุยพื้นที่แดง หุบยี่ห้อเก่า เรขายของใหม่	คม ชัด ลึก
9. แจก'ค่าน้ำ-ค่าไฟ'ของขวัญปีใหม่รบ. พณ.จับมือห้าง-ค้าปลีกจัดโปรฯ...	มติชน
10. 'เกษตร'ส่งทีมงานถกแก้ปัญหา'ไอยูยู'	กรุงเทพธุรกิจ
11. ไทยลุ้นหลุดใบเหลืองไอยูยู! ส่งคณะทำงานชุดเล็กบินรายงานผลอียูเป็นระยะ	ไทยรัฐ
12. คมเข้มศูนย์นมดิบฯทุกแห่ง	โพสต์ทูเดย์
13. 'สนช.'ข้องใจ โละองค์กรอิสระ มีม็อดลอบยิงบ้าน'เรื่องไกร'	เดลินิวส์

ราคายาง-ปาล์มเพิ่มขึ้น

น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2559 (ก.ค.-ก.ย. 2559) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2558 พบว่า หดตัว 0.2% ขณะที่รายได้เกษตรกรในไตรมาส 3 ปี 2559 เพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2558 เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรสำคัญส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้น โดยข้าวเปลือกเจ้าในไตรมาส 3 ราคา 8,282 บาท/ตัน เพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 7,809 บาท/ตัน

สำหรับผลไม้ ได้แก่ ลำไย ทุเรียน มังคุด เงาะ และสับปะรด ราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 24.4%, 25.9%, 64.7%, 113.1% และ 5.3% ส่วน ราคา ยางพารา และปาล์มน้ำมัน เพิ่มขึ้น 9.5% และ 74.8% ตามลำดับ

ทั้งนี้ สาขาการผลิตที่หดตัว คือ สาขาพืช ส่วนสาขาปศุสัตว์ สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ด้านราคาพืชที่สำคัญในไตรมาส 3 ปี 2559 อาทิ ข้าวเปลือกเจ้า ปาล์มน้ำมัน สับปะรดโรงงาน ยางพารา และผลไม้ ปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างมาก เนื่องจากผลผลิตลดลง

ชี้อากาศเกษตรยังหดตัว

น.ส.จรรยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2559 (ก.ค.-ก.ย. 2559) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2558 พบว่า หดตัว 0.2% ขณะที่รายได้เกษตรกรในไตรมาส 3 ปี 2559 เพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2558 เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรสำคัญส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้น โดยข้าวเปลือกเจ้าในไตรมาส 3 ราคา 8,282 บาท/ตัน เพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 7,809 บาท/ตัน

สำหรับผลไม้ ได้แก่ ลำไย ทุเรียน มังคุด เงาะ และสับปะรด ราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 24.4%, 25.9%, 64.7%, 113.1% และ 5.3% ส่วนราคาขางพารา และปาล์มน้ำมัน เพิ่มขึ้น 9.5% และ 74.8% ตามลำดับ

ทั้งนี้ สาขาการผลิตที่หดตัว คือ สาขาพืช ส่วนสาขาปศุสัตว์ สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ด้านราคาพืชที่สำคัญในไตรมาส 3 ปี 2559 อาทิ ข้าวเปลือกเจ้า ปาล์มน้ำมัน สับปะรดโรงงาน ขางพารา และผลไม้ ปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างมาก เนื่องจากผลผลิตลดลง

**'บิกตู'ตรวจน้ำปทุมฯ
บินไทยซื้อข้าวชวานา
'นบข.'อุ่มข้าวเหนียว
ยิ่งฉางตันละ1.3หมื่น**
มติ นบข.อุ่มข้าวเหนียว เกณฑ์
เดียวกับหอมมะลิ จำนำยิ่งฉาง
ตันละ 1.3 หมื่น นายกษยัน
ข้าววูปไม่เกี่ยวกับการยึดอำนาจ
(อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ซื้อข้าว

นายกฯนำตรวจน้ำปทุมธานี

เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตร (สสนท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน

ฐานะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิผู้ว่าฯกทผ. และนายสัตวแพทย์ เกตุวรัชย์ อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่คลองระพีพัฒน์ แยกตก บริเวณประตูน้ำที่ 8.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ พร้อมพบปะประชาชนและรับฟังปัญหา โดยมีนายสุรัชย์ ชันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ระหว่างพบปะกับประชาชน พล.อ.ประยุทธ์ ได้ตอบคำถามชาวบ้านที่ถามว่า น้ำจะท่วมเหมือนปี 2554 หรือไม่ว่า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ วันนี้อากาศเปลี่ยนแปลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้สร้างเขื่อนต้นบนไว้แล้ว ฝนตกเหนือเขื่อนจำนวนมาก ทำให้น้ำไหลลงข้างล่าง แต่ตอนบนแล้ว รัฐบาลกำลังจะแก้ปัญหาจะอย่างไรให้สามารถเก็บน้ำไว้ตอนกลางของประเทศได้ ขณะนี้แต่ละพื้นที่มีการบริหารจัดการน้ำที่ดี สามารถเชื่อมต่อน้ำจากคลองต่างๆ รวมถึงการใช้น้ำในการปลูกพืช

เร่งแก้ปัญหาหนี้สินชวานา

“ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ต้องทำนาปลูกข้าว แต่ต้องทำอะไรไม่ให้เกิดกันตอนน้ำท่วม พื้นที่ตรงไหนที่เป็นแก้มลิง ต้องมีการเสียสละกันได้หรือไม่ รัฐบาลจะชดเชยให้ แต่ถ้าทุกคนต้องการปลูก ท่านก็ต้องเสีย แล้วคุ้มกันหรือไม่ ถ้าไม่ปลูกข้าวหรือปลูกพืชอื่น ถ้าน้ำท่วมก็เสียหายน้อยลง รัฐบาลก็ยังดูแลให้ อย่างนี้เรียกว่าช่วยกันทั้งสองฝ่าย เราเข้าใจทุกคนมีปัญหาหมด ทั้งปัญหาหนี้สิน ที่เฉพาะชวานามีมากกว่างบประมาณแผ่นดินอีก รัฐบาลก็กำลังดำเนินการแก้ไข” นายกษยกล่าว

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์เดินทางข้ามสะพานไปเพื่อตรวจดูระดับน้ำในคลองระพีพัฒน์ ก่อนที่จะเดินไปทักทายเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล จากโรงเรียนลำพระยา ที่มารอต้อนรับประมาณ 20 คน โดยนายกฯ ได้พูดคุยหยอกล้อกับเด็กอย่างเป็นกันเอง และแกล้งถามเด็ก ๆ ว่า “รู้จักผมมั๊ย” ซึ่งเด็กๆ ได้ตอบว่า “รู้จัก นายกรัฐมนตรี” พล.อ.ประยุทธ์จึงสอนเด็กๆ ว่า “ต้องพูด ครับ ค่ะด้วย เป็นคนไทยต้องพูดให้ไพเราะ ครบ ค่ะ ขอโทษ ขอบคุณ และการไหว้ นี่คือความเป็นไทย และขอให้เป็นคนดีด้วย”

ข้าววูปไม่เกี่ยวกับยึดอำนาจ

ต่อมาเวลา 09.40 น. พล.อ.ประยุทธ์เดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บึงข่าอ้อ อ.หนองเสือ พร้อมกล่าวระหว่างพบปะประชาชนที่มาต้อนรับว่า วันนี้ทุกคนอยากให้สินค้าการเกษตรมีราคาสูงขึ้น แต่เป็นเรื่องที่ตรงข้ามกับสถานการณ์ตลาดโลกปัจจุบัน ยืนยันว่าราคาตกไม่ใช่เพราะการยึดอำนาจ การค้าขายในทุกวันนี้ยังมีระดับที่มากเหมือนเดิม เพียงแต่ราคาคง และขอรับรองอย่าไปฟังใครพูดทำให้เกิดความเสียหาย ไม่อยากจะไม่หรือคุยว่าวันนี้กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ และรัฐบาล สามารถขายโกสัดแช่แข็ง ได้ 3,000 กว่าล้านบาท ซึ่งไม่เคยขายได้มา 12 ปี โดยขายให้กับประเทศเกาหลีใต้ มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนสินค้า จัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม คำนึงถึงมูลค่าการค้าขายระหว่างกัน

มั่นใจ‘จำนำยิ่งฉาง’ไม่ผิดกม.

“วันนี้บางคนไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลไม่เอาเงินมาแจกชวานา แต่ความจริงแล้วเราใช้ไปเยอะ ใช้ในแบบเดียวกันนี้แต่ไม่ผิดกฎหมาย เพราะการจำนำยิ่งฉางไม่ได้เป็นการจำนำทุกเมล็ด เป็นการจำนำในช่วงบางเวลาที่มีปัญหาเท่านั้น จำนำในยิ่งฉางของท่านเอง ไม่ต้องเช่าคลังเก็บ เพราะต้องเสียค่าเช่าคลังกว่าปีละ 2-3 พันล้าน และที่นำออกมาขายก็ทำให้ท่านเดือดร้อนด้วย” นายกษยกล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า จะเอาแบบเดิมที่มีแค่มาตรการอุดหนุนไปเรื่อยๆ พอเงินหมดก็เลิกหรืออย่างไร จะเอาแบบรัฐบาลหรือไม่มีขนาด แต่อย่าคิดว่าต้องได้เร็วได้ช้า รัฐบาลจะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แม้แต่เรื่องข้าวหอมมะลิคุณภาพแตกต่างกันของแต่ละประเทศแต่สุดท้ายราคาเหมือนกันหมด วันนี้รัฐบาลจัดตลาดให้ขายข้าวกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศสามารถที่จะกำหนดราคาได้ ทำให้มีเงินใช้รายวัน

หารือ‘ดร.สุเมธ’ปมบริหารน้ำ

ต่อมาเวลา 11.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ และคณะเดินทางไปยังอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ



ช่วยซื้อ - นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รว.พาณิชย์ แลลงภายหลังการหารือกับเรืออากาศเอกกนก ทองเผือก รองผู้จัดการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด ซึ่งจะซื้อข้าวสารโดยตรงจากเกษตรกร เพื่อนำไปจำหน่ายให้สมาชิกสหกรณ์การบินไทยและบุคคลทั่วไป ที่กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน

มูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยตัวแทนภาคเอกชนจากโครงการประชารัฐ โดย พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือว่า พุดถึงต้นทาง กลางทาง ปลายทาง และทำอย่างไรให้เกิดขึ้นได้ในปี 2560-2561 ให้ได้มากที่สุด เอาตัวแบบนี้ทำอยู่แล้ว เอาไปขยายให้มากขึ้น ในทุกพื้นที่ของประเทศ จะทำให้ได้มากที่สุด ซึ่งอยู่ในแผนแม่บทที่จะส่งต่อไป ทั้งการหาแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มพื้นที่ ตามความต้องการของประชาชน

“สิ่งสำคัญที่สุด อะไรก็ตามจะทำได้ ต้องด้วยความร่วมมือ และความเข้าใจของประชาชน สื่อมวลชน และข้าราชการทั้งหมดต้องร่วมมือกัน และวันนี้ต้องขอขอบคุณนักธุรกิจ เพราะเขาเข้ามาช่วยพื้นที่นี้ ซึ่งอยู่ในกลไกประชารัฐ ที่เขาก็ขึ้นชมรัฐบาลและยินดีที่จะช่วย นี่คือน้ำที่สื่อต้องช่วยขยายให้ อย่ายุ่ขยายความขัดแย้งเท่านั้นเอง”

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายกฯสั่งยกระดับเกษตรกร

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้สอบถามมายังกระทรวงเกษตรว่าในปี 2560 ผลผลิตข้าวของไทย รวมทั้งผลผลิตสินค้าเกษตรทุกชนิดมีผลผลิตที่สอดคล้องกับตลาด หรือราคามีการเคลื่อนไหวเป็นไปตามกลไกตลาดหรือไม่ เมื่อผลิตแล้วมีตลาดรองรับหรือไม่ ดังนั้น ปีนี้สิ่งที่จะต้องทำอย่างจริงจังคือ ความเข้มงวดในการขับเคลื่อนนโยบาย ต้องปรับแผนการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการเพื่อให้เกษตรกรไทยอยู่ดี

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า นายกฯได้ให้หลักการในการวางกลยุทธ์และนโยบายว่าให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นประโยชน์ โดยเอาเกษตรกรเป็นที่ตั้ง อย่ายิ่งประมาณมปิดกั้นการพัฒนาและยกระดับราคาสินค้าเกษตร ต้องเดินหน้าในงบประมาณที่มีอยู่ให้เต็มที่ไปก่อน หากมีโครงการที่ดีมีประโยชน์แล้วงบประมาณไม่พอค่อยของบกลางปีเพิ่ม ซึ่งนายกฯพร้อมสนับสนุนงบประมาณเพื่องานของเกษตรกรเต็มที่ อาทิ เรื่องปรับเกษตรกรให้ใช้เครื่องจักรกล เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีเครื่องมือที่จะเสริมเพิ่มเติม ทำให้มีช่องทางมีการผลิตมากขึ้น

บิ๊กตุ๋เร่งพัฒนา-คุณภาพ

“ปีนี้ผมจะเร่งให้หนัก ถ้าเราเอาตัวงบประมาณมาจับมันจะปิดกั้นความคิดเรา เราเดินหน้าในงบประมาณที่มีอยู่ให้เต็มที่ไปก่อน ถ้าหากว่าอะไรไปได้และเป็นประโยชน์เราค่อยของบเพิ่มกลางปี” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว และว่า ปัจจุบันเกษตรกรกำหนดราคาตลาดไม่ได้ กระทรวงเกษตรฯต้องกลับมาดูว่าจะปรับเปลี่ยนภาคเกษตรอย่างไร ด้วยวิธีไหน เพื่อให้

ต้นทุนในภาคเกษตรต่ำ ผลผลิตดี คุณภาพดี จากผลผลิตดีขึ้น คุณภาพสินค้าการเกษตรดีขึ้น

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ส่วนราคาก็ไม่ใช่เป็นตัวกำหนดราคาที่สุดเกษตรกรจะได้เงินจำนวนมากขึ้น ถ้าเทียบทำการเกษตรต่อพื้นที่ 1 ไร่ ยกตัวอย่างที่ จ.สุพรรณบุรี ขายข้าวได้ 6,000-7,000 บาท/ไร่ แต่ผลผลิตต่อไร่ของชาวสุพรรณบุรีได้ประมาณ 1,000 กิโลกรัม หรือ 1 ตัน ต้นทุน 2,000 บาท/ไร่ กำไรที่ได้เมื่อหักต้นทุนก็ได้อีกกว่า 3,000 บาท/ไร่ ในขณะที่คนอื่นต้นทุน 4,000 บาท/ไร่ ผลผลิตต่อไร่ได้ไม่ถึง 500 กิโลกรัม ต้องทำ 2 ไร่ถึงจะได้ 1 ตัน ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นเป็น 4,000-5,000 บาท/ต้น กลุ่มนี้มีปัญหา

'บินไทย'ซื้อตรงข้าวชวานา

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลัง เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก รองผู้จัดการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด ในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เข้าพบที่กระทรวงพาณิชย์ ว่าทางสหกรณ์ฯ มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนการซื้อข้าวสารโดยตรงจากเกษตรกร เพื่อนำไปจำหน่ายให้สมาชิกสหกรณ์ฯ และบุคคลทั่วไป ทั้งแบบสั่งซื้อ

เพื่อจำหน่ายโดยตรงให้กับสมาชิก และเปิดพื้นที่ให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และสหกรณ์เกษตรกรต่างๆ นำข้าวสารไปจัดจำหน่าย ซึ่งได้มอบหมายให้ อคส.หรือในรายละเอียดความต้องการ และวิธีการส่งมอบ

ล็อตแรกไม่ต่ำกว่า2ตัน

ด้านเรืออากาศเอกกนกกล่าวว่า จะมีการดำเนินการช่วยเหลือใน 2 ด้านคือ เป็นช่องทางจำหน่ายข้าวสารโดยตรงจากชวานา โดยจะจำหน่ายทุกช่องทางของสหกรณ์การบินไทย และสำนักงานการบินไทย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สำนักงานหลายหลวง รวมทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบปริมาณความต้องการของสมาชิก ที่มีประมาณ 2 หมื่นราย เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุปริมาณความต้องการได้ แต่ไม่ต่ำกว่า 1-2 ตันในช่วงแรก

“จุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือชวานา โดยเป้าหมายจะเปิดจำหน่ายได้ในสัปดาห์หน้า และตั้งเป้าว่าจะดำเนินการช่วยเหลือแบบถาวร ที่จะเปิดโอกาสให้ชวานานำข้าวมาจำหน่ายโดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ ของการบินไทยและสหกรณ์ฯ อีกส่วนคือ เพิ่มเมนูข้าวบนเครื่องบิน เพิ่มเติมจากเมนูข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นรู้จักของต่างชาติแล้ว” เรืออากาศเอกกนกกล่าว

อุ้ม'ข้าวเหนียว'ต้นละ1.3หมื่น

นางอภิรดีให้สัมภาษณ์อีกครั้ง ถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.เป็นประธาน ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกเหนียว ความชื้น 15% ปีการผลิต 2559/60 นาปี หรือรอบที่ 1 เพื่อช่วยชวานาผู้ปลูกข้าวเหนียว โดยใช้กรอบวงเงินร่วมกับเงื่อนไขเดียวกับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้น 15% ปีการผลิต 2559/60 ที่ม่วงเงินชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และวงเงินช่วยเหลือ รวมประมาณ 20,000 ล้านบาท ครอบคลุม 2 ล้านต้น ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในวันที่ 22 พฤศจิกายน นี้ และสามารถดำเนินการได้ทันที ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะเป็นผู้ดำเนินการโครงการดังกล่าว

“โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกเหนียว กรณีมียุ่งฉาง จะได้รับเงินช่วยเหลือรวมต้นละ 13,000 บาท ประกอบด้วย วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากโครงการต้นละ 9,500 บาท ซึ่งคิดจาก 90% ของราคาตลาดที่ต้นละ 10,200-11,000 บาท เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ ไม่เกิน 15 ไร่ คิดเป็นต้นละ 2,000 บาท และค่าเตรียมข้าวขึ้นยุ่งฉาง และค่าฝากเก็บต้นละ 1,500 บาท ส่วนกรณีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวที่ไม่มียุ่งฉาง จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ ไม่เกิน 15 ไร่ คิดเป็นต้นละ 2,000 บาท” นางอภิรดีกล่าว

ขยายเวลาภาคได้ถึง.พ.60

นางอภิรดีกล่าวว่า นบข.ยังได้ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกทุกชนิด ทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า และข้าวหอมปทุมธานี ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ออกไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2560 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับฤดูการเพาะปลูกในพื้นที่ภาคใต้ที่จะช้ากว่าพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากการรายงานของกรมการค้าต่างประเทศว่า ขณะนี้มีค่าของส่งออกข้าวจากเอกชนประมาณ 8.7 ล้านตันแล้ว กระทรวงพาณิชย์จึงคาดว่า ณ สิ้นปี 2559 เอกชนจะสามารถส่งออกข้าวได้ประมาณ 9.5 ล้านตัน ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน รวมทั้งคาดว่าภายในช่วงสิ้นปีนี้ ไทยน่าจะปิดการขายกับประเทศฟิลิปปินส์ ได้เพิ่มอีก 2 แสนตัน ทั้งนี้ การเจรจาซื้อขายข้าวและมันสำปะหลังที่ผ่านมา พบว่ามีคำสั่งซื้อข้าวจำนวนมาก จึงคาดว่า

ต่อจากนี้ความต้องการข้าวจะสูงขึ้น จะส่งผลดีต่อราคาในประเทศตามมา

'บิ๊กตุ๋'ขออย่าเรียกจ่านำยิ่งฉาง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า การช่วยเหลือราคาข้าวเหนียวจะเหมือนกับข้าวหอมมะลิ วิธีนี้เรียกว่า การดูดซับออกมามากขึ้น โดยที่รัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งจะมีการเก็บในยิ่งฉางตัวเอง ถ้าไม่มีทาง ธ.ก.ส.จะดำเนินการจัดเก็บตามกลไกที่มีอยู่ ไม่ต้องไปจ้างเก็บหรือรับซื้อแบบคราวที่แล้ว ถือเป็นมาตรการชะลอการขาย โดยเก็บไว้ในยิ่งฉาง

“อย่าไปเรียกว่าจ่านำยิ่งฉาง เพราะเดี๋ยวจะเหมือนจ่านำข้าว มันเหมือนที่ไหน อย่าไปเรียกให้

เหมือนกัน มันเวียนหัว เพราะรัฐบาลไม่ได้ซื้อมาเก็บไว้เองทุกเมล็ด โดย 3 เดือนให้มาได้ถอน ถ้าไม่มาได้ถอน ธ.ก.ส.ขาย ปัญหาวันนี้ข้าวยังขายไม่ได้หมด ข้าวใหม่มาอีกแล้ว เห็นใจรัฐบาลบ้าง” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ไม่ห่วงอีสานแห่ปลูกข้าวเหนียว

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า แม้ว่าราคาข้าวเหนียวปีนี้จะสูงที่สุดในรอบ 2 ปี แต่ส่วนตัวเชื่อว่าในปีการผลิต 2560/61 ชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) จะไม่แห่ไปปลูกข้าวเหนียว จะมีผลผลิตออกมาส่งผลกระทบต่อราคาข้าวเหนียวในปีหน้าอย่างแน่นอน เนื่องจากการปลูกข้าวเหนียวในประเทศไทยค่อนข้างมีลักษณะเฉพาะ คือ 1.การปลูกข้าวเหนียวส่วนใหญ่ชาวนาจะปลูกไว้เพื่อรับประทานเอง ที่เหลือจึงนำมาขายสำหรับใช้บริโภคภายในประเทศ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ส่งออก 2.พื้นที่ปลูกข้าวเหนียวส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสาน และเป็นพื้นที่เดียวกับการปลูกข้าวหอมมะลิ ทำให้ชาวนาต้องเลือกว่าจะปลูกข้าวชนิดใด ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกปลูกข้าวหอมมะลิมากกว่า เนื่องจากสามารถส่งออกได้มากกว่า 3.แม้ว่าราคาข้าวเหนียวในปีนี้จะสูงที่สุดในรอบ 2 ปี แต่ก็สูงกว่าราคาข้าวหอมมะลิเพียงเล็กน้อย ประมาณตันละ 1,000-1,500 บาทเท่านั้น และปีหน้าราคาข้าวเหนียวก็อาจต่ำกว่าข้าวหอมมะลิก็เป็นได้ 4.ข้าวเหนียวยังมีข้อจำกัดในเรื่องเมล็ดพันธุ์ ทำให้เกษตรกรที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวเหนียวอาจทำได้ไม่มากนัก

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

ซื้อข้าว

คสช.ยันไม่รีดไถประชาชน

พล.อ.เปียงต๊ะ กลิ่นพันธุ์ ทิมโฆษกคณกรรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีทหารเข้าไปช่วยเหลือชาวนาในหลายรูปแบบ เช่น ช่วยเกี่ยวข้าวในนาที่น้ำท่วม ช่วยขนย้ายข้าว ช่วยตากข้าว ช่วยประสานโรงสี ช่วยหาสถานที่ขายข้าว และช่วยซื้อข้าว ว่าเป็นไปตามนโยบายของนายทศ กับคำสั่งของ พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบก.)

“ทั้ง 3 ลัทธิที่ผ่านมาก็กล่าวได้ว่าทุกภาคส่วนทุกกระทรวงทบวงกรม ภาคเอกชน และประชาชน ต่างร่วมพลังในลักษณะประชารัฐเข้าช่วยกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจนทำให้สภาพความยากลำบากและปัญหาเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นตามลำดับ” พล.อ.เปียงต๊ะกล่าว และว่า ยืนยันว่าการเข้าไปช่วยเหลือประชาชน

ในทุกกรณีจะไม่มีการรบกวน เบียดบังรังแก หรือสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนอย่างเด็ดขาด

'ปู'วอนเร่งช่วยชาวนา

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ระหว่างเดินทางมาขึ้นลิบพยานฝ่ายจำเลย นัดที่ 7 ในคดีโครงการรับจำนำข้าวว่า “เรื่องการช่วยเหลือชาวนานั้น เราทำเรารู้คงห้ามไม่ได้กับผู้ที่จ้องมอง แต่ยามเหตุการณ์นี้ควรจะมองว่าควรช่วยกันแก้ปัญหาแก้ชาวนามากกว่าการที่จะมาตีกันเป็นประเด็นการเมือง น่าจะบอกว่าจะต่างคนต่างมาช่วยชาวนาดีกว่า อย่ามาเถียงกัน หรือตีกันทางหน้าสื่อเลย”

กาฬสินธุ์แห่ขายให้สหกรณ์

ที่สหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ผู้ซื้อข้าวรายงามว่า บรรยากาศการรับซื้อข้าวเปลือกเริ่มคึกคัก ชาวนานำรถบรรทุกข้าวเปลือกมาต่อแถวขึ้นตาชั่งเป็นระยะ หลังจากช่วงที่ผ่านมาเงียบเหงา เพราะชาวนาเกี่ยวข้าวสดและนำไปขายให้กับโรงสีที่ให้ราคาต่ำ จึงตั้งแค้นให้แค้นแล้วนำมาขายที่สหกรณ์การเกษตรคำม่วงที่ได้ราคาสูงกว่า นายอรรถพงษ์ กองคำ หัวหน้าฝ่ายการตลาด

สหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด กล่าวว่า ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวมาแล้วระยะหนึ่ง แต่เพิ่งจะนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายให้สหกรณ์ เพราะราคาข้าวที่ยังไม่แน่นอน และพบว่าราคายังต่ำกว่าหลายปีที่ผ่านมา หากชาวนานำเมล็ดข้าวที่ยังไม่แห้งไปจำหน่ายก็จะถูกหักค่าความชื้น แต่สหกรณ์ฯได้เปิดรับซื้อข้าวจากสมาชิก ผลกำไรจากการรับซื้อข้าวจากสมาชิก และขายข้าวจะนำมาปันหุ้นให้สมาชิกสหกรณ์ฯด้วย

ดร.นครบาลช่วยชาวนาไทย

ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบ.บช.น. นายรัตน์ พิโพธิ ทวีกันย์ หัวหน้ากลุ่มปลูกอ้อย จ.ยโสธร, กลุ่มวังหิน จ.ศรีสะเกษ, กลุ่มคนกล้าคืนถิ่น จ.ร้อยเอ็ด และ จ.อุดรธานี ร่วมแถลงเปิดโครงการ “ตำรวจนครบาลช่วยขาย เพิ่มรายได้ให้ชาวนาไทย” โดย พล.ต.ท.ศานิตย์กล่าวว่า เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ บช.น.จึงจัดทำโครงการเพื่อให้ชาวนาได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นำข้าวคุณภาพดีจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง คือข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการ ในราคาที่เป็นธรรม คือ 1 ถุง บรรจุ 5 กิโลกรัม (กก.) ราคา 35 บาท และราคาอื่นๆ โดยจะเริ่มดำเนินการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559-28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ บช.น. และภายในสถานีตำรวจทั้ง 88 แห่ง สั่งกต บช.น.

ยันไม่ชำระยท่วมปี2554 ชาวบ้านอ่อนฝากอนาคต

ปทุมธานี ● บิ๊กตู่ นำคณะตรวจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริหารจัดการน้ำที่ปทุมธานี ยันน้ำไม่ท่วมซ้ำรอยปี 54 เพราะรัฐบาลไม่ได้ปล่อยปลະละเลย ย้ำไทยเป็นประเทศมีความสุขที่สุดในโลก ขอแค่อย่าตีกัน ชี้ 80 ปีประชาธิปไตยยังไร้ระบบ ตัวเองเข้ามาแค่ช่วงเปลี่ยนผ่าน เจอลูกอ่อนจากชาวบ้าน “ขอฝากอนาคตไว้กับนายกฯ”

เช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

อ่านต่อหน้า 10

ยันไม่ชำระย

พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์, นายรอยล จิตรดอน พอ.สถาบันสำนึกในทศวรรษและการเกษตร (สสนก.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายสัญญา เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่คลองระพีพัฒน์แยกตก บริเวณ

ประตูน้ำที่ 8 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตร พร้อมพบปะประชาชนและรับฟังปัญหา โดยมีนายสุชัย ชันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวกับประชาชนที่ปรารถนาว่า วันนี้นักไทยกว่า 70 ล้านคนลำบากกว่าเราเยอะ จะทำอย่างไรให้ทุกอย่างไปด้วยกันได้ ก็ต้องฟังที่ตนพูด ต้องดูสิ่งที่รัฐบาลทำ ถ้าประชาชนมีปัญหาอะไรก็ส่งขึ้นมา และสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆ บนต้นทุนความแตกต่าง อย่างข้าวหอมมะลิและข้าวพันธุ์อื่นๆ ที่มีความแตกต่างกัน แต่วันนี้โลกไปมองว่าข้าวหอมพันธุ์ไหนต้องเหมือนกันหมด ราคาต้องเท่ากันหมด



ชาวบ้าน ต.บึงข่าอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เข้ากอด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในระหว่างนายกฯ ลงพื้นที่พบประชาชนเมื่อวันศุกร์

แต่ของเราคุณภาพดีกว่า จึงอยู่ที่ว่าจะทำอะไรให้เขาเห็นความแตกต่าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างนั้นชาวบ้านได้ตะโกนถามนายกฯ ว่า “น้ำจะมาแบบปี 54 หรือไม่” ซึ่งนายกฯ ตอบว่าปี 59 น้ำไม่ท่วม เพราะรัฐบาลบริหารจัดการน้ำจากข้างบนลงข้างล่าง ถ้าปล่อยปลงก็ท่วมเหมือนเดิม คือหากปล่อยให้ข้างล่างทำอะไรก็ได้ ก็จะไม่ท่วมเหมือนเดิม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ วันนี้โลกเปลี่ยนแปลง ในหลวงได้ทรงสร้างเขื่อนด้านบนไว้แล้ว ฝนตกเหนือเขื่อนจำนวนมาก ทำให้น้ำไหลลงข้างล่าง แต่ตอนบนแล้ง ซึ่งรัฐบาลกำลังจะแก้ปัญหาจะทำอย่างไรให้สามารถเก็บน้ำไว้ตอนกลางของประเทศได้ ขณะนี้แต่ละพื้นที่มีการบริหารจัดการน้ำที่ดีสามารถเชื่อมต่อน้ำจากคลองต่างๆ รวมถึงการใช้น้ำในการปลูกพืช

พล.อ.ประยุทธ์ก็กล่าวว่า ทุกคนต้องคิดร่วมกัน และหาทางออกให้ได้ อย่าเอาความขัดแย้งทั้งหมดขึ้นมา ไม่อย่างนั้นจะทำอะไรไม่ได้เลย ถ้าในليبอย่างเห็นตรงกันสาม ขอให้หีบสามอย่างมาทำก่อน ส่วนอีกเจ็ดอย่างวางไว้ข้างๆ ก่อน เดี่ยวจะมามีด้วยตัวเอง โครงการทุกโครงการมีปัญหา เพราะเป็นโครงการใหญ่ เช่น สร้างอ่างเก็บน้ำ สร้างแก้มลิง แต่ทำแน่นอนทั้งหมดให้เห็นเป็นตัวอย่าง ไม่อย่างนั้นจะติดกันหมด ทั้งปัญหาพลังงาน ชยะ น้ำ ซึ่งหลายอย่างที่เราคิดทำได้ ต้องทำให้ทันกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง อย่างโรงไฟฟ้า ถ้าเราไม่สร้างก็จะมีไม่มี ความมั่นคงทางด้านไฟฟ้า โดยเราต้องมีไฟฟ้าของเราเอง 60-70% ส่วนอีก 30% ก็ไปซื้อเขา แต่ถ้าเราซื้อเกิน 50% วันหน้าอาจจะเกิดอะไรไม่รู้ และถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้ จะทำอย่างไร

นายกฯ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ไร่ไร้อย่างไรก็ต้องทำนปลูกข้าว แต่ทำอย่างไรไม่ให้ปลูกกันตอนน้ำท่วม ซึ่งพื้นที่ตรงไหนที่เป็นแก้มลิง ต้องมีการเสียสละกันได้หรือไม่ รัฐบาลจะชดเชยให้ แต่ถ้าทุกคนต้องการปลูก พอน้ำท่วมรัฐบาลก็ต้องเสียเงินทำนก็ต้องเสีย แล้วคุ้มกันหรือไม่ ถ้าไม่ปลูกข้าว ปลูกพืชอื่น น้ำท่วมก็เสียหาย

น้อยลง รัฐบาลก็ยังดูแลให้ อย่างนี้เรียกว่าช่วยกันทั้งสองฝ่าย

“เราเข้าใจทุกคนมีปัญหาหมด ทั้งปัญหานี้สิน ที่เฉพาะชาวนามีหนี้มากกว่าวงประมาณแผ่นดินอีก ซึ่งรัฐบาลก็กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ แล้วมีใครเคยมาทำให้ท่านหรือไม่ ไม่มี เพราะเขาไม่คิดหรอก เขาไม่รบกับใคร แต่ผมรบกับทุกคน รบเพื่อใคร ก็เพื่อคนทุกคน เพื่อเด็กๆ ที่วันหน้าจะเป็นผู้ใหญ่ จะให้เขาลำบากยากจนอย่างไรเราหรือ ผมกำลังคิดวิธีทำให้คนรุ่นหลังสบายขึ้น” นายกฯ กล่าว และว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก จำไว้ ไม่ต้องตีกัน แคนั้นแหละ มีความสุขแล้ว อย่างมากบอกว่ายากจน เพราะระบบมันไม่เกิด

“ผ่านมาก็ปีแล้ว ประชาธิปไตย 80 กว่าปี ระบบมันยังไม่เกิด แต่มันต้องเกิด และมันต้องมีประชาธิปไตย เข้าใจไหม ผมเข้ามาทำช่วงเปลี่ยนผ่านตรงนี้เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่านแล้ว ว่าจะเอาอย่างที่ผมพูด หรือจะเอาแบบเดิม ว่ายังงั้น จะเอาแบบไหน”

เมื่อนายกฯ พูดจบ ชาวบ้านก็ตอบทันทีว่า “เอาอย่างที่นายกฯ พูด เอาอนาคตฝากไว้กับนายกฯ” พล.อ.ประยุทธ์จึงกล่าวว่า “โน่น ไปฝากกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. เพราะเขามาจากการเลือกตั้งทั้งสิ้น ทำให้เขาเข้มแข็ง เอาคนดีมาทำงาน เราต้องมีความคิดเป็นของตัวเอง”

จากนั้นนายกฯ ได้เดินข้ามสะพานไปเพื่อตรวจดูระดับน้ำในคลองระพีพัฒน์ ก่อนที่จะทักทายเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนลำพระยา ที่มารอต้อนรับประมาณ 20 คน โดยนายกฯ ได้พูดคุยหยอกล้อกับเด็กอย่างเป็นกันเอง และถามว่า “รู้จักผมมั๊ย” เด็กตอบว่า “รู้จัก นายกรัฐมนตรี” นายกฯ จึงสอนว่า ต้องพูด ครับ ค่ะ ด้วย เป็นคนไทยต้องพูดให้ไพเราะ ครับ ค่ะ ขอโทษ ขอขอบคุณ และการไหว้ นี่ก็ความเป็นไทย และขอให้เป็นคนดีด้วย

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์และคณะเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลวังซำ อ.จ.พุมธานี กล่าวกับประชาชนที่ไปรอต้อนรับว่า วันนี้เราอย่ามอมอยู่กับความซ้ำซาก แล้งซ้ำซาก ท่วมซ้ำซาก และ

จนซ้ำซาก คนรู้สึกเห็นใจ การลงพื้นที่มาเพื่อดูเป็นแบบอย่างในสิ่งที่ประชาชนทำมาแล้วตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้ประโยชน์จากคลองที่รัชกาลที่ 5 ทรงทำไว้ ส่วนที่ 2 คือการทำแก้มลิงขนาดใหญ่ สระน้ำพระราม 9 และการทำคลองย่อยเหล่านี้ ตรงนี้คือสิ่งที่เป็นอนาคตของประเทศไทย ทำให้มากและนำไปใช้ให้มากขึ้น ทำในสิ่งที่ทำไม่ได้ บางพื้นที่ที่ไม่มีน้ำ ก็ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ น้ำมากไปเป็นน้ำอุปโภค โดยใช้น้ำประปา ซึ่งบางพื้นที่ยังขาดน้ำบาดาลใช้อยู่ และจะใช้ได้นานแค่ไหนก็ยังไม่รู้ นี่คือความยากลำบาก

พล.อ.ประยุทธ์ก็กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงเวลานั้น โศกเศร้า เราต้องเอาความโศกเศร้าที่มีอยู่ในการสูญเสียของพวกเรา ไปสู่ความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว โดยร่วมมือกับรัฐบาลนี้ ในการที่จะเริ่มต้นกับตนไปให้ได้หลายอย่างที่คิดมาทั้งหมด ถ้าไม่ได้ทำก็จะกลายเป็นไม่ รัฐบาลพยายามทำ ดิดตรงที่ว่าประชาชนไม่เข้าใจก็ไม่ต้องมื่อ มีการบิดเบือน วันนี้งานโครงการใหญ่ๆ ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะถูกด้าน ดังนั้น ตนจะให้ทำในพื้นที่ที่ทำได้ และจังหวัดพุมธานีถือเป็นที่ยอมรับ 76 จังหวัด เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่น้ำ ขยายมากเกินไป อยู่น้ำเย็นเกินไป และขอให้นึกถึงคนอื่น ถ้าตนสร้าง แก้มลิงเก็บน้ำด้านบนได้ ตรงกลางประเทศก็จะเบา แต่ถ้ายังสร้างไม่ได้แบบนี้ ก็ต้องหาทางออกด้านข้างเพื่อระบายน้ำเพิ่ม โดยระบายที่เหนือเขื่อนชัยนาทส่วนหนึ่ง ก็จะต้องมีการขุดลอกคลองเพิ่มตรงนี้ก็จะยอมหรือไม่ หากทำได้ตลอดทางแต่ติดบ้านหลังเดียวเพราะไม่ยอม นั่นแหละเป็นหน้าที่ของประชาชน แต่ไม่ต้องไปตีเขา ต้องไปพูดคุยให้เขาเข้าใจ ไม่เช่นนั้นก็จะเดินไปไม่ได้

“ผมจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดตามโรดแมปที่มีอยู่ ผมต้องทำทั้งหมด 19 กระทรวง งานมหาศาล ทั้งแก้ปัญหาเดิมและสร้างระบบใหม่ สร้างความต่อเนื่องไปอีก 20 ปีข้างหน้า ตรงนี้ไม่ต้องการกันเธอ อยากให้อีก 20 ปีข้างหน้าเกิดความมั่นคงหรือไม่ ถ้าต้องการก็ต้องฟังผม แต่ผมจะทำให้ได้แน่แท้ ก็เป็นเรื่องของกติกากว่ากันมา แต่รัฐบาลต่อไป

ต้องเป็นรัฐบาลที่ทำไม่น้อยกว่านี้ ต้องทำทั้งระบบ และขอให้ประชาชนเข้าใจในสิ่งที่ผมทำงานในวันนี้ เพื่อต้องการสร้างรัฐบาลใหม่ให้เข้มแข็ง เราต้องนำพาเกษตรกรให้ก้าวพ้นกับดักตัวเอง คือกับดักที่ทำให้เรายากจนจนถึงวันนี้"

จนเวลาใกล้เที่ยง นายกฯ และคณะเดินทางไปยังอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยตัวแทนภาคเอกชนจากโครงการประชารัฐ โดย พล.อ.ประยุทธ์เปิดเผยภายหลังว่า พูดกันถึงต้นทุน กลางทาง ปลายทาง และทำอย่างไรให้เกิดขึ้นได้ในปี 2560-2561 เอาตัวแบบนี้ที่ทำอยู่แล้ว เอาไปขยายให้มากขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศ.

ชลประทานโลกน้อมนำ อัจฉริยภาพบริหารน้ำ

'พ่อหลวง'พัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า การจัดการประชุมชลประทานโลก และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ในครั้งนี้ นอกจากจะดำเนินงานตามหัวข้อการประชุมที่กำหนดไว้ คือ “การบริหารจัดการน้ำภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก : บทบาทการชลประทานต่อความยั่งยืนด้านอาหาร” (Water Management in a Changing World : Role of Irrigation for Sustainable Food Production) แล้ว กระทรวงเกษตรฯยังจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นการน้อม

รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งจัดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชน ได้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามเพื่อแสดงความอาลัย

“งานครั้งนี้กระทรวงเกษตรฯยังได้จัดทำแบบจำลองศูนย์ศึกษาก่อนพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 ศูนย์ คือ ศูนย์ศึกษาก่อนพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระ

ราชดำริ จ.สกลนคร ศูนย์ศึกษาก่อนพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาก่อนพัฒนาเขาคินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาก่อนพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ศูนย์ศึกษาก่อนพัฒนาทิวทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส และศูนย์ศึกษาก่อนพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี มาแสดงในบริเวณโซนที่ 1 ในงานอีกด้วย”

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานยังจะใช้ศูนย์ศึกษาก่อนพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ต้อนรับและดูงานของผู้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พลิกผืนดินที่แห้งแล้งกว่า 8,500 ไร่ ให้เป็นผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ จนกลายเป็นศูนย์การศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ แล้วนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผล ทั้งการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ การพัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนการส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเกษตร การประมง ปศุสัตว์ รวมทั้งด้านการเกษตรอุตสาหกรรมอีกด้วย ดังมีพระราชดำริว่า ให้ศูนย์ศึกษาก่อนพัฒนา ทำหน้าที่เสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” หรืออีกนัยหนึ่งเป็น “สรุปผลของการพัฒนา” ที่ประชาชนจะเข้าไปเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้

“การประชุมชลประทานโลกในครั้งนี้ ยังให้ความสำคัญกับเกษตรกรในระดับรากหญ้า โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบชลประทานเข้าร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรของต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทยได้คัดเลือก Smart Farmer หรือเกษตรกรปราด

เป็รื่องจำนวน 8 คน เข้าร่วมประชุม และร่วมพบปะหรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ กับ Smart Farmers จาก 5 ประเทศ ได้แก่ ชูตาดิน อินเดีย อิหร่าน อิรัก และ เกาหลีใต้ รวม 16 คน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาต่อยอดความรู้ ความสามารถ ความเข้มแข็ง ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ๆ และเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพเกษตรกรของเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรในอนาคตอย่างมั่นคง ยั่งยืน เพื่อผลักดันให้ไทยเป็น ศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของโลกตามนโยบายของรัฐบาล” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ด้าน นายสัญญา เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย THAICID กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมชลประทานร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรม ชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการเครือข่ายนานาชาติ ด้านน้ำและระบบนิเวศของนาข้าว (INWEPF-Thai) ได้นำเสนอผลงานวิจัยการทำนาแบบใช้น้ำน้อยหรือการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง โดยการทำนาแบบใช้น้ำน้อยหรือการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ได้ทำการศึกษาจนเป็นที่ยืนยันได้ว่า สามารถประหยัดน้ำได้จริง โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว และยังส่งผลดีโดยรวมต่อการลดต้นทุน เพิ่มกำไร และลดการใช้แรงงาน โดยได้มีการทำแปลงสาธิตจำนวน 4 พื้นที่ คือ ในพื้นที่ชลประทานโครงการชลประทาน เชียงใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จ.เชียงใหม่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จ.อุบลราชธานี เพื่อขยายผลองค์ความรู้ทั้งหมดไปสู่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย



น้ำลง 20-35% ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงครึ่งหนึ่ง ลดการใช้สารเคมี 70-100% ใช้เครื่องจักรเครื่องมือร่วมกันจะทำให้ลดค่าใช้จ่าย แรงงาน ลดต้นทุนการผลิตเหลือประมาณ 3,000 บาท/ไร่ และสามารถเพิ่มผลผลิตจากเดิมเป็น 1 ตัน/ไร่ อีกทั้งยังสามารถลดก๊าซมีเทนลง 9% สอดคล้องกับการลดภาวะเรือนกระจก (GHGs) ซึ่งเป็นไปตามพันธะผูกพันของประเทศไทยต่อ United Nations Framework Convention on Climate Change ตามมติที่ประชุมเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก ครั้งที่ 21 รวมถึงการมุ่งให้เยาวชนรุ่นใหม่กลับมาสนใจการทำนาในรูปแบบชาวนาวันหยุด เพื่อก้าวสู่ชาวนามืออาชีพตามแนวทาง Smart Farmer ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ การทำนาแบบใช้น้ำน้อยหรือการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ยังสนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตร โดยเน้น 4 ประเด็น คือ ลดปัจจัยการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ การบริหารจัดการสินค้าเกษตร และการตลาด ซึ่งจะมุ่งเป้าดำเนินการในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ โดยการรวมกลุ่มของเกษตรกร รวมถึงนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของประเทศให้เป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ การทำนาเปียกสลับแห้งสามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือเกษตรกรและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยได้ภายใต้วิกฤติน้ำน้อยอย่างเช่นที่ผ่านมา นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า หากมีการรวมกลุ่มเกษตรกร และสามารถดำเนินการตามหลักการได้ จะสามารถลดเมล็ดพันธุ์ข้าวได้เกือบ 70% ลดการใช้

■ เกาหลีใต้เปิดทางหลังระบอบใช้หวัดนก

ไฟเขียว 12 โรง.ส่งออกไก่

กษ.เผยเกาหลีใต้อนุญาตให้ 12 โรงงานของไทยส่งออกไก่ดิบสดแช่แข็งเข้าไปในเกาหลีได้แล้ว หลังไม่ได้ส่งออกมากกว่า 12 ปีจากปัญหาใช้หวัดนก สสว.พา 125 เอสเอ็มอีท่าตลาดกัมพูชา

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากสาธารณรัฐเกาหลี อนุญาตให้โรงงานผลิตเนื้อไก่ดิบสดแช่แข็งของไทย จำนวน 12 แห่ง ซึ่งทาง Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) ได้ขึ้นทะเบียนโรงงานทั้ง 12 แห่ง มีผลให้ประเทศไทยสามารถส่งออกไก่ดิบสดที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 2559 ได้ ซึ่งส่งผลดีต่อโรงงานผลิตเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ปรุงสุกอีก 41 แห่ง เพราะเพียงแค่ส่งเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลของโรงงานให้สาธารณรัฐเกาหลี ก็สามารถพิจารณารับรองโรงงานได้เลย ส่วนการตรวจรับรองโรงงานใหม่จำนวน 18 โรงงาน ทางสาธารณรัฐเกาหลีจะเดินทางมาตรวจในช่วงไม่เกินกลางปีหน้า

ทั้งนี้สาธารณรัฐเกาหลีได้ยุติการนำเข้าไก่จากประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2547 เป็นเวลากว่า 12 ปี เนื่องจากปัญหาใช้หวัดนก ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้พยายามผลักดันการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกสดแช่แข็งไปยังสาธารณรัฐเกาหลีมาโดยตลอด ก่อนเจรจาปลดล็อกสามารถส่งสินค้าเนื้อไก่ดิบแช่แข็งเข้าสาธารณรัฐเกาหลีได้ จากก่อนหน้านี้

นี้สาธารณรัฐเกาหลีมีการนำเข้าไก่สดแช่เย็น/แช่แข็งจากไทยเฉลี่ย 30,000 - 40,000 ตันต่อปี หากสามารถดึงลูกค้าเดิมที่เคยซื้อสินค้าไทย คาดว่าประเทศไทยจะสามารถส่งเนื้อไก่สดแช่แข็งไปสาธารณรัฐเกาหลีได้ไม่น้อยกว่า 30,000 - 40,000 ตันต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท โดยเนื้อไก่ดิบสดแช่แข็งของไทยล็อตแรก ที่ผลิตเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2559 ได้ส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลีแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.2559

ทางด้านนายอัศรพงษ์ ศรีสุพรรณดิฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว.คัดเลือกผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) รวม 125 ราย เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ “Thai Business Council Trade Fair 2016 ณ ศูนย์แสดงสินค้าเกาะเพชร กรุงเทพมหานคร ประเทศกัมพูชา ระหว่าง 18-21 พ.ย.นี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ รวมทั้งได้ศึกษาลู่ทางการค้า คาดว่าจะช่วยสร้างยอดขายปลีกตลอดงานกว่า 30 ล้านบาท และมูลค่าการค้าจากการเจรจาธุรกิจไม่น้อยกว่า 170 ล้านบาท รวมมูลค่าการค้าเป้าหมายกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งผู้บริโภคชาวกัมพูชาให้ความสนใจสินค้ากลุ่มอาหารเครื่องดื่ม สินค้าเกษตรแปรรูป และเกษตรอุตสาหกรรม ตลอดจนแฟชั่นเสื้อผ้า และอัญมณีเป็นอย่างมาก

'เปลี่ยนผ่าน' สังคมไทย 'คำตอบ' ที่ต้องมีร่วมกัน

“ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความ
สุขที่สุดในโลก

จำไว้ ไม่ต้องตีกันแค่นั้นแหละมีความสุข
สุขแล้ว อย่างมากบอกว่ายากจน เพราะ
ระบบมันไม่เกิด

ผ่านมาก็ปีแล้วประชาธิปไตย 80 กว่าปี
ระบบมันยังไม่เกิด แต่มันต้องเกิด
และมันต้องมีประชาธิปไตย

เข้าใจไหม ผมเข้ามาทำการเปลี่ยน
ผ่านตรงนี้เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นก็ขึ้น
อยู่กับท่านแล้วว่าเอาอย่างที่ผมพูด
หรือจะเอาแบบเดิม

ว่ายังไง จะเอาแบบไหน”

ข้างต้นนี้เป็น “คำพูด” ของ
“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกฯ
และหัวหน้า “คสช.”



ระหว่างเดินทางร่วมกับคณะ
อันประกอบไปด้วย “พล.อ.อนุพงษ์
เผ่าจินดา” รมว.มหาดไทย

“พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ”
รมว.เกษตรและสหกรณ์

“รอยล จิตรดอน” ผอ.สถาบัน
สารนิเทศฯ และการเกษตร
(สสนท.) ก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในฐานะที่ปรึกษาผู้ทรง
คุณวุฒิ ผู้ว่าฯ กทม.

และ “สัญญาชัย เกตุวรชัย” อธิบดี
กรมชลประทาน

เพื่อลงพื้นที่คลองระพีพัฒน์แยกตก
บริเวณประตูน้ำที่ 8 อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี

ดำเนินการตรวจเยี่ยมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ

และติดตามการบริหารจัดการน้ำใน
พื้นที่การเกษตร

พร้อมพบปะประชาชนและรับฟัง
ปัญหา โดยมี “สุรชัย ขันอาสา” ผู้ว่าฯ
จ.ปทุมธานี ให้การต้อนรับ

นี่เป็นความชัดเจนและชัดเจนอย่างยิ่ง
ชัดเจนและชัดเจน ต่อ “ความจริง”
ที่ว่า

“ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความ
สุขที่สุดในโลก”

ชัดเจนและชัดเจนต่อ “ความจริง”
ที่ว่า

“ไม่ต้องตีกันแค่นั้นแหละ มีความสุขแล้ว”
ชัดเจนและชัดเจนต่อ “ความจริง”
ที่ว่า

“ประชาธิปไตย 80 กว่าปี ระบบมัน
ยังไม่เกิด แต่มันต้องเกิด”

ชัดเจนและชัดเจน ต่อ “ความจริง”
ที่ว่า

“มันต้องมีประชาธิปไตย”
นี่เป็นความชัดเจนและชัดเจนอย่างยิ่ง
ชัดเจนและชัดเจนต่อ “บทบาท”
ชัดเจนและชัดเจนต่อ “อำนาจ” และ
“หน้าที่”

ชัดเจนและชัดเจนต่อ “ความรับผิดชอบ”
ในการ “เปลี่ยนผ่าน” ทาง
“การเมือง”

จาก “สภาวะ” ใน “ห้วงเวลา” นับ
จาก “อดีต” จนถึง “ปัจจุบัน” และ
“อนาคต” ใน “ห้วงเวลา” ของการ
“เปลี่ยนผ่าน”
เพื่อ...

“ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก”

เพื่อ...

“ไม่ต้องตีกันแค่นั้นแหละ มีความสุขแล้ว”

เพื่อ...

“ประชาธิปไตย 80 กว่าปี ระบบมันยังไม่เกิด แต่มันต้องเกิด”

เพื่อ...

“มันต้องมีประชาธิปไตย”

นี่เป็นความชัดเจนและชัดเจนอย่างยิ่ง

เป็นความชัดเจนและชัดเจน

ต่อ “บทบาท” ต่อ “อำนาจ-หน้าที่”

และต่อ “ความรับผิดชอบ”

ในการนำพาประเทศ ไปสู่การ “เปลี่ยนผ่าน”

เพื่อไปสู่ “เป้าหมาย” ปลายทางได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

ปัญหามีเพียงว่า ณ ห้วงเวลาปัจจุบัน สังคมไทย “เข้าใจ” หรือไม่ และเข้าใจมากน้อยเพียงใด

ต่อการ “เปลี่ยนผ่าน” ในห้วงเวลาปัจจุบัน

ปัญหามีเพียงว่า ณ ห้วงเวลาปัจจุบัน สังคมไทยจะเอาอย่างที่ว่านี้หรือไม่ หรือจะเอาแบบเดิมอย่างที่เคยเป็นมา

เป็นอยู่ และกำลังจะเป็นไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด

นี่เป็น “คำถาม” ที่ “สังคมไทย” จำเป็นต้องมี “คำตอบ” ร่วมกัน

“สังคมไทย” ต้องการจะ “เปลี่ยนผ่าน” ไปสู่ “เป้าหมาย” ที่ว่านี้หรือไม่

ถ้าไม่ “สังคมไทย” ก็ต้องมี “คำตอบ” ว่า “สังคมไทย” ต้องการให้เราเป็นไปอย่างไร

เป็น “แบบเดิม” อย่างที่เคยเป็นมา หรือจะเป็นแบบไหน เช่นใด และอย่างไร

นี่เป็น “คำถาม” ที่ “สังคมไทย” จำเป็นต้องมี “คำตอบ” ร่วมกัน

นี่เป็น “คำถาม” ที่ “สังคมไทย” ไม่อาจหลีกเลี่ยง และจะต้องร่วมกันแสวงหา “คำตอบ” ที่มีร่วมกันอย่างแท้จริง

เพื่อเป็น “คำตอบ” ต่อ “คำถาม” สำหรับเราทุกๆ คน

เพื่อให้ “ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก” อย่างแท้จริง!!!

โต๊ะข่าวการเมือง

ดูเหมือนว่าอีเวนท์การเมืองในเวลานี้ดู จะเริ่มคลั่งคลั่งขึ้นอีกครั้ง ท่ามกลางสถานการณ์ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะ ราคาข้าว ล่าสุด เมื่อ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ก็ถึงคราวบิกตู พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. คงพี่น้อง สุดเลิฟ ทั้ง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว. มหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ติดตามการบริหารจัดการน้ำ ที่ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

เหมือน อธิปไตยมรสุม แทะจะไม่ได้ปริปาก พุดเลย กลับเป็นบิกตูเองที่สวมบทบรรยายเองทั้งหมด ทำเอาต้องเปิดดูกำหนดการอีกครั้งว่า สรุปแล้วใครเป็นคนต้องรายงานกันแน่

อีกจุดหนึ่ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ ซึ่งบิกตูได้มาตรวจเยี่ยมและพบปะกับบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เจ้าตัวก็ไม่พลาดที่จะยึดโพเดียมคงไม้ค้ำจ้อ อีกรอบ และรอบนี้เองที่ถ้าใครได้ฟัง บิกตูพูด จะรู้สึกว่าการกำลังพยายามเปรียบเทียบให้คนใน

แล้วการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อหวังช่วงชิงพื้นที่ข่าว ในจังหวัดเดียวกับที่อดีตนายภาฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กำลังโหมกระแสนีเวนท์ขายข้าวช่วยชาวนา และจะถูกพุดถึงไม่น้อย แม้จะไม่ได้ส่งผลในภาพใหญ่ แต่การเทคแอ็กชันแบบจับต้องได้ ย่อมมีผลทางความรู้สึกได้มากกว่า ประกอบกับวันเดียวกันนี้ (18 พ.ย.) อดีต นายภาฯ ยิ่งลักษณ์ มีกำหนดเดินทางมาร่วมฟังคำโตสวน นัดที่ 6 ฐานะจำเลย ในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มีชอบ กรณีไม่ยับยั้งโครงการรับจำนำข้าว จึงเป็นไปได้ว่างานนี้ขุนซือ "บิกตู"

กลยุทธ์ 'บิกตู' ลุยพื้นที่แดง ทบยี่ห้อเก่า เร่ขายของใหม่

พื้นที่ที่เดินทางมาถึง นายภาฯ ก็ไม่พลาด โอกาสพุดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนใน การทำงานที่ผ่านมาว่าแก้ปัญหาอะไรไปบ้าง และอดีตไม่ได้ที่จะพุดถึงผลงานโบนแดงชิ้นหนึ่ง คือ การบริหารจัดการน้ำจนไม่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ซ้ำรอย เมื่อปี 54 "เรื่องของน้ำที่ปี 59 นำไม่ท่วม เพราะรัฐบาลบริหารจัดการน้ำ จากข้างบนลงข้างล่าง ถ้าปล่อยปล่อยทิ้งท่วมเหมือนเดิม ถ้าเราปล่อยให้ข้างล่างทำอะไรก็ได้ ก็จะทำเหมือนเดิม" นายภาฯ ระบุ ทว่าระหว่างที่นายภาฯ กำลังพุดคุยกับประชาชนอย่างเพลิดเพลินตามสไตล์ ชูๆ ปลาดัวหนึ่งได้กระโดดขึ้นฝั่ง โกลักับจุดที่นายภาฯ กำลังยืนพุดอยู่ จากที่สังเกตอยู่ไกลๆ ขนาดตัวใหญ่ประมาณเท่าแขน ลักษณะคล้ายปลาตะเพียน หรือปลานิล อะไรทำนองนั้น เสียงดิ่งไปมาของมันเรียกความสนใจให้หลายคนหันมอง แต่ผ่านไปนิดเดียวในที่สุดมันก็ดิ้นลงน้ำไปตามเดิม ไม่สามารถดึงความสนใจจนขัดจังหวะการพุดของบิกตูได้

เมื่อเสร็จจากการพุดคุยกับประชาชน กำหนดการต่อไป บิกตูมีคิวรับฟังการบริหารจัดการน้ำจากอธิบดีกรมชลประทาน บริเวณคลองระพีพัฒน์แยกตก ประตูนํ้าที่ 8 แต่ดู

พื้นที่เห็นความแตกต่างระหว่าง โครงการจำนำ ยังฉาง กับโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ด ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์

"ถ้าไม่จัดระเบียบก็พังเหมือนเดิม ไม่มีใครกล้าทำเหมือนรัฐบาลนี้ อยาามัวแต่คิดว่า จะต้องโด่งดังประมาณมากแล้วพัฒนาเฉพาะของตัวเอง มัวคิดถึงแต่คะแนนเสียง แต่ต้องคำนึงถึงคนอื่นอีก 60 กว่าล้านคนว่าจะอยู่อย่างไร วันนี้นายคนไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลไม่เอาเงินมาแจกชาวนา ความจริงเราใช้ไปเยอะในรูปแบบเดียวกันนี้ แต่ไม่ผิดกฎหมาย เพราะการจำนำยังฉางไม่ได้เป็นการจำนำทุกเมล็ด เป็นการจำนำในช่วงบางเวลาที่มีปัญหาเท่านั้น" บิกตูบอกแบบนั้น แถมบิกตูยังได้บรรยายสรรพคุณโครงการจำนำยังฉาง ซึ่งนับเป็นช่วงไฮไลท์ด้วยว่า "จะเอาแบบนี้หรือแบบเดิม ใช้มาตรการอุดหนุนไปเรื่อยๆ พอตั้งค้หมดก็เลิก จะเอาแบบรัฐบาลหรือไม่ ซึ่งมือนาคัด แต่อย่าคิดว่าต้องได้เร็วได้ช้า รัฐบาลจะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้"

พอรูปการณ์ออกหน้านี้ เลยอดคิดไม่ได้ ว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำจริงแท้แค่ไหน ในเวลาที่ฝนเริ่มทิ้งช่วงกำลังเข้าสู่หน้าหนาวแบบนี้ หรือแท้จริง

เลยแกล้งเกมด้วยการรุกกลับ โดยมุ่งตรงลงไปในพื้นที่สีแดงเข้มอย่าง ปทุมธานี

การพุดครั้งนี้ แม้บิกตูจะไม่ได้ออกหมัดไปยังรัฐบาลก่อนตรงๆ แต่การยกผลงานตัวเองเทียบผลงานเก่าๆ ของรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งยังคาราคาซังในกระบวนการยุติธรรม ทั้งเรื่องแก้ราคาข้าว หรือเรื่องน้ำท่วมใหญ่ปี 54 ซึ่งอยู่ในชั้นโตสวนของป.ช. คล้ายเป็นการพยายามทบแบรินต์เก่ายี่ห้อ "ยิ่งลักษณ์" ที่คนคิดไม่น้อยว่าแม้รัฐสภาย แต่ประสิทธิภาพอาจไม่เท่ารูปลักษณ์ ด้วยการแทนที่ยี่ห้อใหม่ ดอกข้าผ่านแบรินต์ "ประยุทธ์" ที่รูปลักษณ์ อาจดูไม่หือหาว แต่การันตีว่ายิ่งยกว่า นี้เป็นสัญญาณว่า เมื่ออีเวนท์ขายข้าวยิ่งลักษณ์ กำลังเป็นกระแส มีหรือ "อีเวนท์ลุดตู" จะอยู่นิ่ง เข้าตำราแลกกันคนละที

จับตาการลงพื้นที่ตรวจราชการครั้งต่อไปที่ จ.เชียงราย ซึ่งถือเป็นพื้นที่สีแดง ในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ เกมรุกคืบอำนาจเก่าของบิกตู จะเข้มข้นขึ้นแค่ไหน จะกดให้ข้าวตรงข้ามสงบนิ่ง หรือยิ่งกระตุ้นให้เข็นอีเวนท์ที่มีผลทางความนิยมทางการเมืองออกมาอีก

● ฌัษฐภัทร พุทหมแก้ว สำนักข่าวเนชั่น ●

แจก'ค่าน้ำ-ค่าไฟ' ของชวัญปีใหม่รบ.

พณ.จับมือห้าง-ค้าปลีก จัดโปรลดกระหน่ำ80% 3แอร์ไลน์เจ็ทศูนย์เหรียญ หนี้บ้าน-กพท.สั่งแจกด่วน

คลังแจกของชวัญปีใหม่ให้ผู้มีรายได้น้อย เล็งช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ 'พาณิชย์'ร่วมมือห้างค้าปลีกใหญ่-เล็กกว่า 1.35 หมื่นสาขาทั่วประเทศลดราคาสินค้า 20-80%

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 1

ค่าน้ำ-ค่าไฟ

คลังเล็งช่วยค่าน้ำ-ไฟ'คนจน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในเมือง นอกจากช่วยเหลือเรื่องรถเมล์ รถไฟฟรีแล้ว ยังจะพิจารณาเรื่องน้ำและไฟฟ้าด้วย เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ จากก่อนหน้านี้ช่วยเหลือผู้รายได้น้อยกลุ่มเกษตรกรไปแล้ว

“กำลังออกแบบอยู่ว่าจะออกมารูปแบบไหน จะชดเชยอย่างไร รถเมล์ รถไฟที่เพิ่งต่ออายุออกไปอีก 6 เดือน ถึงตรงนั้นเราสามารถกลับไปให้เฉพาะกลุ่มคนที่ลงทะเบียนคนจน นอกจากช่วยเหลือคนจนเดินทางได้แล้ว ถ้าต้องเติมเรื่องน้ำ เรื่องไฟก็ทำได้ จะช่วยให้ประหยัดได้มาก ถูกจุด ถูกคน ต่อให้ไม่

ประหยัดก็คุ้มค่างาน เพราะมีรถไฟ รถเมล์ฟรี คนยากคนจนที่เราดูส่วนใหญ่อยู่ชานเมืองทั้งนั้น โครงการนี้คงเสร็จสิ้นปีนี้ ตั้งใจเป็นของขวัญปีใหม่ กระทรวงการคลังเตรียมของขวัญปีใหม่ไว้อีกมาก ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นต้องถามปลัดกระทรวงการคลัง” นายอภิศักดิ์กล่าว และว่า ที่ผ่านมารัฐบาลช่วยเหลือคนมีรายได้น้อยในภาคเกษตร แต่ยังไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในเมืองที่มีความยากลำบากเช่นกัน

พณ.จัดลดราคาสินค้า20-80%

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สั่งการให้กรมการค้าภายในหารือกับผู้ผลิตสินค้า ค้าปลีกสมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าส่งค้าปลีก เพื่อร่วมจัดกิจกรรมลดราคาสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ 20-80% คาดว่าจะได้ความร่วมมือจากผู้ผลิตสินค้าและค้าปลีกเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 1.35 หมื่นสาขา เพื่อให้คนไทยและนักท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยซื้อ

หาสินค้าช่วงปีใหม่ นอกจากช่วยลดค่าครองชีพแล้วยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงท้ายปี 2559 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2560 โดยจะจัดช่วงเดือนธันวาคมนี้ น่าจะเป็นการลดราคาพิเศษที่สุดส่งท้ายปี

“การลดราคาสินค้าครั้งนี้ ไม่ใช่การนำสินค้าเก่า มาลดราคาล้างสต็อก แต่จะเป็นสินค้าปกติและสินค้าใหม่ ทั้งกลุ่มอาหารและเครื่องใช้ สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ประจำวัน เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า” นางอภิรดีกล่าว และว่า นอกจากนี้ มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หารือกับร้านค้าส่งค้าปลีกที่กรมให้การส่งเสริมเข้ามาร่วมด้วย เพื่อลดราคาสินค้าให้กับลูกค้าที่อยู่ในชุมชน และเน้นสินค้าที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช เครื่องปรุงรส ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม ยาสีฟัน ยาสระผม นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือให้ห้างและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมพิเศษกระตุ้นให้มีการซื้อซ้ำเพิ่มขึ้น ทั้งให้ส่วนลด การให้ของขวัญชวัญปีใหม่ เป็นการช่วยเหลือชาวนาได้อีกทางหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดงานลดราคาสินค้าเมื่อปลายปี 2558 มีเงินสะพัดกว่า 5 หมื่นล้านบาท ส่วนการจัดงานปลายปี 2559 คาดว่าจะมีเงินสะพัดมากขึ้นกว่าเดิมด้วย

'บิกจิน'ถกกลุ่มธุรกิจมะกัน-เอเปค

ที่กรุงลิมา ประเทศเปรู พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย หารือกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจสหรัฐอเมริก-เอเปค (U.S.-APEC Business Coalition) ระหว่างเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 24

พล.อ.อ.ประจินกล่าวว่า ได้พบกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา-เอเปคในวัน

นี้ มีคณะนักธุรกิจสหรัฐ จากกว่า 20 บริษัท ชี้ นำจากหลายสาขาธุรกิจ อาทิ เหมืองแร่ พลังงาน การเงิน การตลาด และสุขภาพ โดยไทยพร้อมร่วมมือกับทุกประเทศ เพื่อ

เดินทางไปสู่ความรุ่งเรืองและการพัฒนา อย่างยั่งยืน ขณะที่รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก เชื่อ มั่นว่าการปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่อง และ นโยบายประเทศไทย 4.0 จะช่วยให้ไทยพร้อม รับกับความท้าทายใหม่ๆ

“รัฐบาลมีแผนจะลงทุนกว่า 5 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งทางด่วนยกระดับ รถไฟฟ้าความเร็วสูง รวมทั้งลงทุนในสาย เคเบิลใต้น้ำใยแก้ว นอกจากนี้รัฐบาลพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ จะช่วยให้ไทยเป็นศูนย์กลาง ดิจิตอลของอาเซียน” พล.อ.อ.ประจิน กล่าว และว่า ได้พบกับนายมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ซีอีโอเฟซบุ๊ก จึงถือโอกาสเชิญชวนนายมาร์ค เยือนเมืองไทยช่วงต้นปี 2560 ซึ่งนายมาร์ค ตอบรับว่าหากมีโอกาสก็ยินดีมาเมืองไทย

พล.อ.อ.ประจินกล่าวว่า นอกจากนี้ ได้หารือกับนายปีเตอร์ โอนีล นายกษปาวีนิวกินี โดยนายกษปาวีนิวกินีเชิญชวนให้นักลงทุน ไทยเข้าไปลงทุนเพิ่มในสาขาประมง ก๊าซธรรมชาติและเหมืองแร่

ส่งทีมพบ‘อัย’รายงานไอยูยู

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯเชิญกระทรวงแรงงานมาสรุป ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาแรงงาน ที่ เกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฎหมาย ขาด การรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) ก่อน ที่คณะทำงานนำโดยนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง จะเดินทางไปสำนักงาน ใหญ่สหภาพยุโรป (อียู) ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม วันที่ 22 พฤศจิกายน หลัง คณะกรรมาธิการประมงของรัฐสภายุโรป มา ตรวจสอบการแก้ปัญหาไอยูยูของไทย

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า คณะทำงานจะไป รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาไอยูยู อย่างไม่เป็นทางการ หลังคณะกรรมาธิการ ประมงของรัฐสภายุโรป แสดงความพอใจ ชื่นชมและขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญ ต่อการแก้ปัญหาไอยูยู จากนั้นจะไปส่ง คณะทำงานชุดเล็กไปรายงานความคืบหน้า

อย่างไม่เป็นทางการให้แก่อียูเป็นระยะๆ เพื่อ แสดงให้เห็นถึงความจริงจังและความต่อเนื่อง ในการแก้ไขปัญหาไอยูยู น่าจะส่งผลดี ต่อการพิจารณาปลดใบเหลืองของอียู ที่จะมี ขึ้นในเดือนมกราคม 2560

กพท.สั่ง3สายบินแจ้งแผนการเงิน

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงาน การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าวว่า กพท. เรียกผู้ประกอบการสายการบินระหว่างประเทศที่จดทะเบียนในไทย 3 รายเข้าหารือถึงปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญส่งผลให้สายการบินบางแห่งมีรายได้อลดลง จนไม่สามารถชำระหนี้ที่ติดค้าง บางรายไม่ได้ชำระหนี้ ค่าเชื้อเพลิงและค่าลงจอดในสนามบินต่างประเทศเป็นเวลานาน อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงสายการบินจากประเทศไทย กพท. จึง สั่งการให้สายการบินทั้ง 3 แห่งทำแผนแก้ไขปัญหาทางการเงิน และยื่นให้ กพท.พิจารณา ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เราต้องดูว่าแผน เป็นไปได้หรือไม่ หากไม่ยื่นแผนภายในเวลาที่กำหนด อาจพิจารณามาตรการต่างๆ เช่น อาจสั่งให้หยุดให้บริการ

“ถ้าสั่งให้หยุดบินเพราะฐานะทางการเงิน เป็นอำนาจของรัฐมนตรี แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ บอกรายละเอียดหยุดขยับตัว เพราะมีปัญหาแค่บางเส้น ทางเท่านั้น เช่น ประเทศจีน” นายจุฬา กล่าว และว่า จากนั้น กพท.จะติดตามสายการบินที่มีปัญหาทางการเงินอย่างใกล้ชิด ถ้าพบว่ามี การกระทำผิดใดๆ อีก เช่น ทั้งผู้โดยสาร ก็ อาจใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด แต่คงไม่ต้องถึง ขั้นกำหนดฐานะทางการเงินหรืออัตราหนี้สิน ต่อทุน (D/E) ของผู้ให้บริการ เพราะธุรกิจนี้มีสภาพคล่องทุกวัน เพียงแต่ตอนนี้บางราย มีรายได้อลดลงเท่านั้น

อสังหาฯยึดกม.ภาษีที่ดินเลื่อนใช้

นายอิสระ บุญยัง นายกิตติศักดิ์ สماعيلสุริยกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่าถึงกรณีที่ กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาจต้อง เลื่อนไปปี 2561 จากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2560 ว่า เอกชนประเมินไว้แล้วว่ากฎหมาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาจใช้ไม่ทันวันที่ 1 มกราคม 2560 เนื่องจากยังอยู่ในการ พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา การ เลื่อนออกไปนี้ ภาคอสังหาริมทรัพย์คงไม่ กระทบบอะไร เพราะภาษีที่จะจัดเก็บไม่ได้ส่ง ผลให้ภาคอสังหาฯ มีภาระภาษีมาก เท่ากับ

ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม ถ้า กฎหมายมีผลบังคับใช้อาจจะเป็นแรงกดดัน ให้ผู้ที่ถือครองที่ดินมากๆ ขายที่ดินออกมา เพราะที่ดินเปล่ามีภาระภาษีที่สูงมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์สามารถเลือก ซื้อที่ดินมาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ มากขึ้น

นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต นายกสมาคม อาคารชุดไทย กล่าวว่า การเลื่อนกฎหมาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถือเป็น เรื่องที่ดีมาก เพราะขณะนี้บรรยากาศการ ซื้อขายคอนโดมิเนียม ไม่ค่อยดีนัก เกิดจาก ภาวะเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดี และช่วงนี้ชาว ไทยไม่มีอารมณ์จับจ่ายใช้สอย ประเมินว่า ในปีนี้ ยอดขายคอนโดมิเนียมใน กทม.จะโต ได้เพียง 2-3% จากเดิมคาดว่าจะโตได้ 5%

“ช่วงนี้ผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่เลื่อนการเปิดตัวโครงการใหม่จากเดิม วางแผนไว้ปลายปีนี้ เลื่อนไปช่วงต้นปี 2560 เกือบทั้งหมด” นายประเสริฐกล่าว

ราคาข้าวไทยนิ่ง-เริ่มสั่งซื้อเพิ่ม

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า โครงการ ลินเชื้อชะลอการขายข้าวเปลือกเจ้า ข้าว เปลือกปทุมธานี ข้าวเปลือกเหนียว ส่งผลให้ ราคาข้าวทุกประเภทปรับเพิ่มขึ้นทันที โดย ข้าวขาวขึ้นจากกิโลกรัม (กก.) ละ 10.80 บาท เป็น กก.ละ 11.50 บาท นอกจากนี้ทำให้ ราคาข้าวเหนียวและมีเสถียรภาพมากขึ้น ส่งผล ให้ลูกค้าต่างประเทศ เริ่มสั่งซื้อล่วงหน้าเข้ามาแล้ว จากก่อนหน้านี้ชะลอคำสั่งซื้อเพราะเกรงว่าราคาข้าวจะลดลง โดยผู้ซื้อบางส่วน หันไปสั่งซื้อข้าวจากเวียดนาม แต่ราคาข้าว ไทยนิ่งและมีคุณภาพที่ดี ทำให้ข้าวไทยน่า สนใจกว่าเวียดนาม

นายชูเกียรติกล่าวว่า นอกจากนี้ มีคำสั่ง ซื้อข้าวจากผู้นำเข้าประเทศฟิลิปปินส์กว่า 3 แสนตัน ช่วยให้เดือนธันวาคมนี้ ราคาข้าว ชาวในประเทศปรับขึ้นอีก ไปอยู่ที่ กก.ละ 12 บาท ขณะที่ข้าวหอมมะลินำจะขึ้นไปอยู่ที่ กก.ละ 19-20 บาท จากปัจจุบัน กก.ละ 17-17.5 บาท เชื่อว่าปลายเดือนพฤศจิกายนถึง ต้นเดือนธันวาคม จะเริ่มมีคำสั่งซื้อข้าวหอม เข้ามาจำนวนมาก เพราะลูกค้าต้องการให้ ลินค้าถึงมือลูกค้าก่อนวันตรุษจีนหรือก่อนวัน ที่ 28 มกราคม 2560

ยันไม่ช่วยข้าวโพดไร้เอกสารสิทธิ์

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่รับผิดชอบในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ขอยืนยันว่าไม่สามารถรับขึ้นทะเบียนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ เพราะไม่มีเอกสารสิทธิ์ ถือเป็นผู้บุกรุกที่ป่า เป็นผู้ทำผิดกฎหมายตั้งแต่แรกอยู่แล้ว หากกรมรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรกลุ่มนี้ ก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ทำความผิด กลายเป็นสิ่งที่ถูก และเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้มีการบุกรุกป่า ดังทั้งรัฐบาลไม่มีนโยบายจะไปช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ นอกจากทำการเกษตรบนพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง และเลิกบุกรุกป่า

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ขณะนี้ราคาซื้อขายยางพาราทยอยขยับขึ้น โดย

ราคายางแผ่นดิบเกรด 3 อยู่ที่ กก.ละ 59.9 บาท ยางแผ่นดิบรมควัน (แบบไม่อันก้อน) กก.ละ 62.61 บาท น้ำยางสด กก.ละ 56.5 บาท และยางแผ่นดิบรมควัน (แบบอันก้อน) ณ จุดส่งออกอย่างที่ท่าเรือคลองเตย หรือราคาเอฟโอบี กก.ละ 67 บาท จากนี้ไปคาดว่าราคายางราคาน่าจะขยับขึ้นได้อีก ขณะนี้ กยท.คงไม่ได้มีการออกมาตรการอะไรเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า มาตรการดูแลปาล์มดิบน่าจะมีความชัดเจนในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งองค์การคลังสินค้า (อคส.) กำลังปรับวิธีการใหม่ โดยให้เกษตรกรปลูกปาล์มที่จะเข้าโครงการรับซื้อกับ อคส. ต้องขึ้นทะเบียนโดยตรงกับ อคส. และให้สิทธิกับผู้มีรายได้น้อยและปลูกต่ำกว่า 70 ไร่



ถก'ซัคเคอร์เบิร์ก' - พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ทักทายและหารือกับนายมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งและซีโอโอบริษัท เฟซบุ๊ก ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมประชุมเอเปคที่ประเทศเปรู เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน

'เกษตร'ส่งทีมงานถกแก้ปัญหา'ไอยูยู'

กระทรวงเกษตรฯ ตั้งคณะทำงานชุดเล็ก
รายงานการแก้ปัญหาไอยูยูอย่างต่อเนื่อง
หวังอี ยูปลดไปเหลือ ม.ค.2560

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าทางกระทรวงแรงงานสรุปความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาแรงงานเกี่ยวกับการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและใ้การควบคุม (ไอยูยู) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่กระทรวงแรงงานจะส่งคณะทำงานชุดเล็ก 5 คน ซึ่งประกอบด้วย นายอดิสร พรหมเทพ อธิบดีกรมประมงเป็นหัวหน้าคณะรวมทั้งมีกรมเจ้าท่า และกระทรวงแรงงานเดินทางไปยังสำนักงานใหญ่สหภาพยุโรป (อี ยู) ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ในวันที่ 22 พ.ย.นี้ โดยเรื่องแรงงานถือเป็นข้อกังวล

ที่อี ยูได้ตั้งข้อสังเกตไว้หลังคณะกรรมการประมงของรัฐสภายุโรป (พีอีซีเอช) มาตรวจสอบการแก้ปัญหาไอยูยูของไทย

การเดินทางไปเบลเยียมครั้งนี้ เพื่อรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาไอยูยูอย่างไม่เป็นทางการ หลังคณะกรรมการประมงของรัฐสภายุโรป แสดงความพอใจต่อการแก้ปัญหาไอยูยู ทั้งนี้การส่งคณะทำงานชุดเล็กไปรายงานความคืบหน้าอย่างไม่เป็นทางการให้แก่อี ยูเป็นระยะๆ นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของรัฐบาลไทย ที่จะแสดงท่าทีในการแก้ไขปัญหาไอยูยูอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการพิจารณาปลดใบเหลือง

ของอี ยู ที่มีขึ้นในเดือนม.ค. 2560

“ผมได้วางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาไอยูยูใหม่โดยได้จัดตั้งคณะทำงานชุดเล็กที่มีประมาณ 5 คน ขึ้นมา เพื่อรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาไอยูยูอย่างไม่เป็นทางการไปยังอี ยูอย่างต่อเนื่อง โดยคณะทำงานชุดนี้จะต้องรักษาความเชื่อมโยงกับอี ยูอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ 6 เดือนถึงมีการพูดคุยกันที ส่งการบ้านให้อี ยูตรวจที ถ้าทำแบบเดิมต่อไปอาจทำได้อี ยูไม่ได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดจากฝั่งไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะไม่ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาไอยูยูของไทย”

ทั้งนี้การจัดทำแผนประมงเพื่อความยั่งยืน โดยการปรับโครงสร้างกรมประมงจะแล้วเสร็จ และดำเนินการตามแผนการทำงาน หรือโรดแมพ ทั้งการแก้ปัญหาไอยูยู เรื่องการปฏิบัติ การบังคับใช้กฎหมายทุกแผนจะสิ้นสุดภายในเดือนธ.ค.2559

ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาไอยูยู กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขกฎระเบียบและการปฏิบัติให้ภาคประมงไทย รวมถึงการเขียนกฎระเบียบและกฎหมายใหม่จำนวน 89 ฉบับ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของการทำประมง และกฎหมายแรงงาน

ไทยล้นหลุมใบเหลืองไอยูยู!

● ส่งคณะทำงานชุดเล็กบินรายงานผลอียูเป็นระยะ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้เชิญกระทรวงแรงงานมาบรรยายสรุปความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะส่งคณะทำงานชุดเล็ก ซึ่งประกอบด้วย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นหัวหน้าคณะ รวมทั้งกรมเจ้าท่า และกระทรวงแรงงานเดินทางไปยังสำนักงานใหญ่สหภาพยุโรป (อียู) ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม วันที่ 22 พ.ย. นี้ เพราะเรื่องแรงงานถือเป็นข้อกั่วงวลที่อียูได้ตั้งข้อสังเกตไว้ หลังคณะกรรมการประมงของรัฐสภายุโรป (PECH) มาตรวจสอบการแก้ไขปัญหาไอยูยูของไทย

ทั้งนี้ การส่งคณะทำงานชุดเล็กไปรายงานความคืบหน้าอย่างไม่เป็นทางการให้แก่อียูเป็นระยะๆ นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของรัฐบาลไทย ที่จะแสดงท่าทีในการแก้ไขปัญหาไอยูยูอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อการพิจารณาปลดใบเหลืองของอียู ที่จะมีขึ้นในเดือน ม.ค.60 “ผมได้วางยุทธศาสตร์การแก้ไข

ปัญหาไอยูยูใหม่ โดยได้ตั้งคณะทำงานชุดเล็กที่มีประมาณ 5 คนขึ้นมา เพื่อรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาไอยูยูอย่างไม่เป็นทางการไปยังอียูอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากที่รัฐบาลต้องส่งเอกสารอย่างเป็นทางการไปให้อียูตรวจสอบและหารือทุกๆ 6 เดือนอยู่แล้ว คณะทำงานชุดนี้ต้องรักษาความเชื่อมโยงกับอียูอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าทำแบบเดิมต่อไปอาจทำให้อียูไม่ได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดจากฝั่งไทยต่อเนื่องนัก ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาไอยูยูของไทย”

ทั้งนี้ การจัดทำแผนประมงเพื่อความยั่งยืน โดยการปรับโครงสร้างกรมประมงจะแล้วเสร็จตามแผนการทำงาน หรือโรดแมป ภายในเดือน ธ.ค.59 หลังจากที่ได้ภาคประมงของไทยได้รับใบเหลืองจากอียูมากกว่า 1 ปี ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขกฎระเบียบและการปฏิบัติให้ภาคประมงไทยทำประมงแบบยั่งยืนและตรวจสอบได้ รวมถึงการเขียนกฎระเบียบและกฎหมายใหม่เพื่อรองรับการขจัดปัญหาการทำประมงให้เกิดความยั่งยืน จำนวน 89 ฉบับ.

คุ่มเข้มศูนย์นมดิบฯทุกแห่ง

โพสต์ทูเดย์ - เกษตรฯ เดือนผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมนมดิบ 200 แห่ง ปรับตัวรับมาตรฐานบังคับคุ่มสุขอนามัยเริ่มใช้ปี 2560

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ยกกระดับมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมนมนมดิบเข้าสู่มาตรฐานบังคับ ซึ่งจะเป็นแนวปฏิบัติสำหรับศูนย์รวบรวมนมนมดิบที่มีกว่า 200 แห่ง ให้สามารถรักษาคุณภาพนมนมดิบ และลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และสารเคมี เพื่อให้ได้นมนมดิบที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และได้วัตถุดิบที่มีความปลอดภัยป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูป โดยล่าสุดขณะนี้มาตรฐานบังคับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง มกอช.ต้อง

ลงพื้นที่ชี้แจงกับผู้ผลิตทั้งหมดเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานบังคับดังกล่าว

"กระทรวงเกษตรฯ สานต่อปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานอาชีพเลี้ยงโคนมให้เกษตรกรไทย ดังนั้นจำเป็นต้องยกระดับคุณภาพนมนมดิบทั้งระบบ โดยเฉพาะศูนย์รวบรวมนมนมดิบที่เป็นจุดเชื่อมต่อในการรับซื้อผลผลิตนมนมดิบจากฟาร์มเกษตรกร นำมาลดอุณหภูมิก่อนที่จะส่งโรงงานแปรรูป ซึ่งขั้นตอนนี้มีความสำคัญต่อคุณภาพนมนมดิบมาก หากการปฏิบัติไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ได้มาตรฐานจะเกิดปัญหาด้านคุณภาพและความปลอดภัย คือ ก่อให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตขึ้นจนทำให้นมนมดิบคุณภาพไม่ดีได้ ซึ่งอาจถูกปฏิเสธการรับซื้อจากโรงงานแปรรูป และกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

น.ส.ตุจเดือน ศตะนาวิณ เลขานุการ มกอช. กล่าวว่า ในอนาคตศูนย์รวบรวมนมนมดิบต้องควบคุมการรับซื้อนมนมดิบจากเกษตรกร การผลิตและเก็บรักษานมนมดิบอย่างถูกสุขลักษณะ ทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างเหมาะสม มีการตรวจสอบคุณภาพนมนมดิบ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ขนส่งนมนมดิบต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีในขณะปฏิบัติงาน ทั้งหมดนี้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งศูนย์รวบรวมนมนมดิบส่วนใหญ่ปฏิบัติได้ถูกสุขลักษณะและมีคุณภาพอยู่แล้ว จะมีเพียงศูนย์รวบรวมนมนมดิบขนาดเล็กจำนวน 17 แห่ง ที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามมาตรฐาน ปัจจุบันมีศูนย์รวบรวมนมนมดิบของสหกรณ์โคนมและภาคเอกชน จำนวน 232 ศูนย์ทั่วประเทศ รับซื้อนมนมดิบปีละประมาณ 1 ล้านตัน เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มป้อนตลาดภายในประเทศ

'สนช.' ช้องใจ โละองค์กรอิสระ มือมีดลอบยิง บ้าน'เรื่องไกร'

สนช. หัวัน ข้อเสนอ
กรธ. ทำป่วน หากองค์กร
อิสระพ้นตำแหน่งตามข้อ
กฎหมาย ♦ อ่านต่อหน้า 2

องค์กรอิสระ □ ต่อจากหน้า 1

เหตุไม่รู้ ต้องใช้เวลาสรรหาคนแก่ไหน เนะ กำหนดเจียมนบทเฉพาะกาล แก้ไขปัญหาไว้ ช้องใจ กรธ. โละกกด.จังหวัด ใช้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ห่วงทำประเทศไทยเป็นหนูทดลอง “เพื่อไทย” หนุนเขตซีโร่กรธอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ หัวัน ความขัดแย้งระหว่างกรธ.-องค์กรอิสระ ทำ คลอด ก.ม.ถูกซ้ำ เหตุต้องตั้ง กก.วิสามัญ เชื้อ กกด.ชุดใหม่จัดเลือกตั้งทันใน 150 วัน เนะ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญประกาศใช้ แม่น้ำ 5 สายห้าม ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระหลัง พ้นหน้าที่ ด้าน “ปชป.” ปมแข็ง “กรธ.-กกด.” แคความเห็นไม่ตรง ไม่ถึงขั้นขัดแย้ง เชื่อไม่บาน ปลาย เนะไล่ทุบบางองค์กร ได้ไม่คุ้มเสีย วิจารณ์ ขรม หลังรัฐสภาผลาญงบ สั่งทำบัตรแสดงคนใหม่ อ้างเพื่อความชัดเจน งง สปท.เหลือวาระ 4 เดือน ขณะสนช. ออกโรดค่าน สันเปลือง

□ “ประจิน” ร่วมประชุมเอเปก

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เข้าร่วมการประชุมผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) ครั้งที่ 24 ที่กรุงลิมโป ประเทศเปรู ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ย. 2559

หรือกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา-เอเปก เมื่อวันที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ทั้งนี้ พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า ยินดีที่ได้ร่วมการประชุมในครั้งนี้ แม้ประเทศไทยประสบความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ แต่ทำให้เห็นและตระหนักได้ว่า ไทยยังมีเพื่อนอยู่ทั่วโลกที่ได้เดินทางมาวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ และลงนามแสดงความอาลัย โดยไทยพร้อมร่วมมือกับทุกประเทศเพื่อเดินทางไปสู่ความรุ่งเรืองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งไทยยังเดินทางสู่ประชาธิปไตยและการปฏิรูปประเทศอย่างรอบด้าน

□ ไทยพร้อมรับความท้าทาย

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า เชื่อนั่นว่าการปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่อง และกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจใหม่ไทยหรือที่เรียกว่า “ประเทศไทย 4.0” จะช่วยให้ไทยพร้อมรับกับความท้าทายใหม่ ๆ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ ไทยเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจโลก โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีเสถียรภาพมากขึ้นในปี 2560

ขณะที่กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา-เอเปกแสดงความขอบคุณที่รองนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจไทย และกล่าวแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทย ขณะเดียวกันได้แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทย และยินดีที่จะลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงชื่นชมนโยบาย “ประเทศไทย

4.0” และเศรษฐกิจดิจิทัลที่เป็นนโยบายสำคัญซึ่งจะช่วยพัฒนาไทยในอนาคต

□ ชาวผู้นำเพชบุรี-เยือนไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการประชุมผู้นำเอเปกครั้งนี้ พล.อ.อ.ประจิน ได้พบปะทักทายนายมาร์ค ชักเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงบริษัท เพชบุรี โดย พล.อ.อ.ประจินได้กล่าวเชิญชวนนายชัคเคอร์เบิร์ก เยือนประเทศไทยในช่วงต้นปี 2560 ซึ่งนายชัคเคอร์เบิร์กตอบรับว่าหากมีโอกาสก็ยินดีเดินทางไปเยือนไทย

□ “บิกตู” ได้ปีถามปลัดเกษตรฯ

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา ระหว่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามงานในส่วนของการตรวจเกษตรฯ โดยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้รายงานรายละเอียดต่าง ๆ อย่างคล่องแคล่ว ตามบทที่สรุปไว้ถึงแผนการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงแผน 20 ปี และแผน 5 ปี

อย่างไรก็ตามช่วงหนึ่ง นายกฯ ได้ถามว่า กระทรวงเกษตรฯ ของพวกท่าน ตั้งมากี่ปีแล้ว ทำเอาทั้งห้องเงิบกริบไม่มีใครตอบ นายกฯ จึงหันไปถามปลัดกระทรวงเกษตรฯ ว่า กระทรวงคุณตั้งมากี่ปีแล้ว แต่กลับไม่มีใครคำตอบใด ๆ ทำให้ นายกฯ กล่าวอย่างไม่ค่อยพอใจว่า “อะไรกันทำนปลัดกระทรวงตัวเองตั้งมากี่ปีทำไม่ไม่รู้ เดียวก็ซาร์จชะหรือก มันนำโดนซาร์จมันนี่” ทำให้ข้าราชการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงต่างงง ๆ อึ้ง ๆ กันหมด เพราะไม่คาดคิดว่านายกฯ จะถามเรื่องนี้ จึงไม่ได้เตรียมมาก่อน

□ ทำบัตรเข้าออกรัฐสภาใหม่

รายงานข่าวจากรัฐสภาแจ้งว่า คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงอาคารรัฐสภาและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของตัวอาคารรัฐสภา ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนหนึ่ง เป็นประธาน ได้มีมติปรับปรุงแบบบัตรแสดงตน และบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกบริเวณรัฐสภา โดยให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรไปว่าจ้างบริษัทจัดทำ

บัตรแสดงคนเข้าออกสภาใหม่ ซึ่งทำให้ผู้ต้องทำบัตรใหม่ได้แก่ สมาชิก สนช. และสมาชิก สปท. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐสภาทั้งหมด ซึ่งให้สมาชิกเริ่มถ่ายภาพเพื่อทำบัตรแสดงคนใหม่ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 พ.ย.นี้ โดยระบุเหตุผลว่าเพื่อให้เห็นภาพหน้าตาชัดเจนว่า บุคคลดังกล่าวเป็นใคร ตำแหน่งอะไร สถานะใด บัตรแต่ละใบสามารถเข้าออกบริเวณใดได้บ้าง

☐ สนช.แห่กันวันลงงบ

สำหรับบัตรแสดงคนข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะหมดอายุในปี 2560 ขณะที่สมาชิก สนช. และ สปท. ทำเมื่อเข้าตำแหน่ง ซึ่งได้รับตัวตน ทว่าตา ตำแหน่งได้ชัดเจน และยังอยู่ในสภาพดี ไม่มีการชำรุด ดังนั้นเมื่อมีมติดังกล่าวออกมาทำให้สมาชิกหลายคนไม่เห็นด้วย เนื่องจากเห็นว่าบัตรเดิมยังใช้การได้ดี ยังไม่ชำรุด โดยสนช.บางคนเพิ่งทำบัตรเมื่อมารายงานตนไม่นานมานี้ และมองว่าอยู่ในวาระอีกแค่ปีเดียว จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณไปทำไม เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอีกทั้ง สปท.ก็เหลือเวลาการทำงานเพียงไม่กี่เดือนหากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ เหตุใดจะต้องทำบัตรแสดงคนใหม่ ทั้งนี้การทำบัตรใหม่มีค่าใช้จ่ายบัตรละ 50 บาท โดยสมาชิก สนช.มีจำนวน 250 คน สมาชิก สปท.จำนวน 200 คน ข้าราชการวุฒิสภา ประมาณ 1,000 กว่าคน และข้าราชการสภาผู้แทนราษฎรประมาณ 1,000 คน นอกจากนี้การทำบัตรแสดงคนใหม่ยังรวมถึงตำแหน่งผู้อำนวยการประจำตัวสมาชิก 1 คน และผู้ปฏิบัติงานสมาชิกไม่เกิน 5 คน ตลอดจนตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการ และตำแหน่งประธานรองประธาน ที่จะต้องทำบัตรใหม่ทั้งหมดเช่นกัน

☐ แนะ "ปู" ต้องห้ามกองเชียร์

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส. พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงกรณีที่ยกการที่หัวหน้าทีพิจารณาคดีโครงการรับจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมาว่า ขณะกำลังจะออกจากห้องพิจารณา มีบุคคลชาย-หญิงที่ได้เข้าร่วมฟังการสืบพยานโจทก์ แสดงพฤติกรรมลักษณะข่มขู่โจทก์ด้วยการจ้องหน้าด้วยความเลียดแค้น จนทำให้เกิดความหวาดกลัว กดดันในการทำคดีนี้ เมื่อวันที่

ที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมาว่า ในกระบวนการยุติธรรมต้องเคารพกระบวนการของศาล และต้องเคารพทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ใช่อยู่ในศาลก็ไม่เคารพและแสดงพฤติกรรมข่มขู่ รวมถึงพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นในศาลหรือนอกศาล การจ้องหน้าแสดง ความอาฆาตมาดร้ายแบบนี้ไม่ถูกต้อง

“น.ส.ยิ่งลักษณ์ ต้องไปห้ามปรามกลุ่มคนที่สนับสนุนและไปให้กำลังใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่ใช่มีพฤติกรรมแบบนี้ เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในศาล เมื่อเราฟังพยานกระบวนการยุติธรรมแล้ว ก็ไม่ควรจะมีพฤติกรรมเช่นนี้ ดังนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ควรแสดงท่าทีให้ชัดเจนไม่ใช่นั่งอยู่เฉย” นพ.วรงค์ กล่าว

☐ เย้ย “บิกตู” นิรโทษตัวเอง

นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์ และแกนนำพรรคเพื่อไทย โปสค์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า รากาสนักเกษตรตกไม่เกี่ยวกับรัฐประหาร แต่ตามข้อเท็จจริงรากาสนักเกษตรของไทยทุกชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือก มันสำปะหลัง ข้าวโพดและยางพารา ราคาตกต่ำเป็นสถิติใหม่หลังการยึดอำนาจ ถ้าการรัฐประหารไม่เกี่ยว ก็ต้องเป็นเพราะผู้บริหารหลังจากนั้นไม่มีความสามารถ

“การบริหารราชการแผ่นดินในวันนี้จึงไม่มีอะไรมาไปกว่าการทำไอโอ แบบอวยกันเอง เช่น นายฯ บอกคนทำผิดกฎหมายต้องไม่มีที่ยืนในสังคม ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่กลับออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ตัวเองและพรรคพวก สมัยผมเล่นการเมืองใหม่ ๆ เคยได้รับคำสอนว่าปราบเท่าที่เรายังไม่พูดผู้คนที่ขังคดีว่าเป็นบัณฑิต ตรงกับพุทธศาสนา สุภาษิตว่า “สากจฉายา ปญญา เวทิตพพา” แปลว่าความมีปัญญา ย่อมรู้ได้จากการสนทนา” นายวัฒนา กล่าว

☐ ปชป.หนุนให้ กกต.อยู่ต่อ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า คิดว่าไม่บานปลายไปมากกว่านี้ เพราะแต่ละคนเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมือง และไม่ได้อมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้ง แต่เป็นความเห็นต่างในทางความคิดเท่านั้น ใจตนอยากให้ กกต. อยู่ต่อ เพราะเมื่อมาตามคุณสมบัติครบ

ถ้วนไม่ได้คิดอะไร เพียงไปขัดกฎหมายใหม่เท่านั้น และที่ผ่านมาของเดิมก็ให้อัยการครบคนเป็นผู้แทนมา 20-30 ปี ก็เป็นอย่างนี้ ถ้าเราจะไปไล่ทุบขององค์กรก็ไม่มีประโยชน์ ได้ไม่คุ้มเสีย และเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้น คงไม่ลามไปยังองค์กรอิสระอื่น เพราะแต่ละฝ่ายก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว

“ความเห็นที่ขัดแย้งกัน ถ้าจะยุติก็ยุติตรงที่ 1. สิ่งไหนที่ทำแล้วไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และ 2. ไม่ถอยหลัง บ้านเมืองก็จะเดินไปได้ ก็เอาตามนั้นดีกว่า เหมือนอย่างที่เคยมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. เคยบอกว่า บางเรื่องต้องแสวงหาเพื่อนหาพวกไว้บ้าง จริงอยู่ที่ว่าบางองค์กรมีอำนาจเด็ดขาด แต่ก็ต้องหาเพื่อนไว้ เพราะเวลาเราไม่มีเพื่อนเราจะรู้สึก” นายนิพิฏฐ์ กล่าว

☐ พท.หนุนยึดถอด ก.ม.ลูก

นายคณิต บุญสุวรรณ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย ในฐานะอดีตสมาชิกสภากร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ปี 2540 กล่าวถึงการโต้แย้งระหว่างกรธ.กับกรรมการร่างคนในองค์กรอิสระ เรื่องคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งว่า ปัญหานี้เกิดจากบทเฉพาะกาล มาตรา 273 ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กำหนดให้องค์กรอิสระยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไป ส่วนจะอยู่นานแค่ไหน ขึ้นกับที่จะบัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ นอกจากนั้นยังได้กำหนดไว้ในมาตรา 267 ด้วยว่า เมื่อ สนช. พิจารณากฎหมายลูกเสร็จ ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องตรวจสอบก่อนว่า ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งถ้าศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระไม่พอใจก็จะส่งคืนมาที่ สนช. และจะต้องตั้งกรรมการ (กมธ.) วิสามัญ 11 คน พิจารณา ซึ่งก็จะทำให้การออกกฎหมายถูกยึดเยื่อล่าช้าออกไปอีก

☐ หนุนล้างบางองค์กรอิสระ

นายคณิต กล่าวอีกว่า เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติ ขอเสนอดังนี้ 1. ให้สรรหาตุลาการและกรรมการในองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งหมด ตามขั้นตอนและกระบวนการที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้เป็นการถ่วงถ่วงและเลือกปฏิบัติ 2. เมื่อกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญประกาศใช้ให้ดำเนินการ

ตามกระบวนการสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ และตุลาการในองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ ให้เสร็จภายใน 60 วัน สำหรับ กกต. นั้น ถึงแม้จะต้องสรรหาใหม่ให้เสร็จภายใน 60 วัน กกต. ชุดใหม่ ก็ยังมีเวลาเหลือที่จะจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมได้อีกภายใน 90 วัน เพราะรัฐธรรมนูญให้จัดการเลือกตั้งให้เสร็จภายใน 150 วัน นับแต่วันที่กฎหมายถูก 4 ฉบับประกาศใช้

□ **อ่านต่อหน้า 8**

องค์กรอิสระ □ ต่อจากหน้า 2

□ ห้าม กรธ. นั่งองค์กรอิสระ

นายคณิน กล่าวอีกว่า 3. สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญเดิม ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญใหม่ ควรให้อำนาจที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาใหม่ด้วย 4. ควรห้ามมิให้ กรธ. และ สนช. ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรอิสระ และศาลรัฐธรรมนูญ เหตุเพราะเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้อครหาว่า ส่งคนของตัวเองเข้าไปคุมองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ ส่วน คสช. คณะรัฐมนตรี (ครม.) และสภาขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศ (สปท.) นั้น ถึงแม้จะไม่มีส่วนได้เสียโดยตรง แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญ ไม่ได้ห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็น นายกรัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. รวมทั้งข้าราชการการเมืองอื่น ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องถูกตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ ดังนั้น จึงควรห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญด้วย องค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญจึงจะได้ชื่อว่า เป็นกลางและเป็นอิสระจากฝ่ายการเมืองทุกข้ออย่างแท้จริง

□ “ปิง” ให้ออมรับกติกานใหม่

นายสุรพงษ์ โทวีจักษณ์ชัยกุล อดีต รมว. การต่างประเทศ กล่าวว่า ถึงวันนี้ทุกฝ่ายต้องยอมรับกติกานใหม่ ที่ถูกเซตซีโร่และเขียนขึ้นมาใหม่ ทั้ง ๆ ที่อาจจะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญได้ผ่านการทำประชามติมาแล้วก็ต้องยอมรับ และต้องใช้กันไปก่อน เชื่อว่าในที่สุดเวลาที่จะเป็นเครื่อง

พิสูจน์เองว่า ข้อกำหนดในฉบับกฎหมายต่าง ๆ นั้นถูกต้องหรือไม่ มีความยุติธรรมหรือเป็นกฎกติกาที่ดีหรือไม่ คณะกรรมการในองค์กรอิสระแต่ละคณะจะได้คนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู้และความสามารถจริงหรือไม่ ทั้งนี้คาดหวังว่าจะจะไม่เขียนกฎหมายที่คนสมมติขึ้นมาแล้ว กลับคัดเลือกและสรรหาได้คนไม่ดี ไม่มีคุณธรรม เข้ามาทำหน้าที่ มานั่งกินเงินเดือนสูง ๆ และได้คนจำพวกที่หวังที่จะได้เดินทางไปดูงานต่างประเทศ บินเครื่องบินชั้น 1 และพักโรงแรมระดับ 5 ดาว มีเบียร์เลี้ยงและนั่งกินเบียร์ประชุม ซึ่งจะดูไม่ดี

□ ยันทำไม่ได้ไซ้เชียดตามทัน

นายสุรพงษ์ กล่าวอีกว่า ขอภาวนาและหวังที่จะได้เห็นคนดี คนรักชาติ คนซื่อสัตย์ สุจริต เข้ามาทำหน้าที่ช่วยบ้านช่วยเมืองกันอย่างแท้จริง มาช่วยกันขจัดเอาคนที่โกงบ้านโกงเมือง ทูจริต มาลงโทษตามกฎหมาย โดยไม่เห็นแก่หน้าพวกพ้องน้องพี่ ต้องยึดมาตรฐานเดียวกัน ใช้กฎหมายอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติ ให้เกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในช่วงการเปลี่ยนผ่านที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. พร่ำพรอมมาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ขอให้ทุก ๆ ฝ่ายใช้สติ คิดแต่ในทางสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพราะทุกวันนี้ ใครทำอะไรไม่ดี สังคมโลกไซ้เชียด ตามทันได้หมดและรู้ถึงกันได้รวดเร็วมาก

□ สนช. หวั่นแนวคิด กรธ. รุน

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมการการศึกษาเสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สนช. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่า กำลังวางแผนทางพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เบื้องต้นจะให้ มี กรธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ 30 คน แต่ยังไม่ได้กำหนดสัดส่วนว่า จะเป็น สนช. สปท. กรธ. และตัวแทนรัฐบาลกี่คน ส่วนเงื่อนไขการกำหนดคุณสมบัติกรรมการองค์กรอิสระใหม่นั้น ต้องให้สอดคล้องกับเนื้อหา ร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ อีกทั้ง สนช. ยังตอบไม่ได้ว่า จะปรับแก้ร่าง พ.ร.บ. ประกอบ

รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับองค์กรอิสระมากน้อยเพียงใด แต่ กมธ. เคยหยิบร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วย กกต. มาหารือที่ไฮกเลิกกกต. จังหวัด และมีผู้ตรวจการเลือกตั้งมาทำหน้าที่แทน เพราะสงสัยว่า เคยมีประเทศใดใช้มาก่อนหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร เพราะถ้าเป็นของใหม่แล้วนำมาทดลองใช้ในประเทศไทย อาจเหมือนกับใช้สนามเลือกตั้งเป็นเวทีทดลองระบบดังกล่าว ซึ่ง กมธ. กำลังหาข้อมูลเรื่องนี้อยู่

□ ชีบทเฉพาะแก้ไขปัญหาได้

นพ.เจตน์กล่าวว่า ส่วนข้อห่วงใยเรื่องเงื่อนไขร่างรัฐธรรมนูญและร่าง พ.ร.บ. ที่อาจทำให้กรรมการองค์กรอิสระหลายองค์ต้องพ้นจากตำแหน่งนั้น เรื่องนี้มีบทเฉพาะกาลกำหนดว่า การพ้นไปของกรรมการองค์กรอิสระ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. แต่ละฉบับ เชื่อว่า กรธ. คงมีการเขียนบทเฉพาะกาลในกฎหมายลูก เพื่อแก้ปัญหาร่างดังกล่าว หากพ้นตำแหน่งเพียง 1-2 คน ไม่น่าจะมีปัญหา แต่ถ้าพ้นไปเกือบทั้งหมด คงมีปัญหาแน่ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งยังไม่รู้ว่า จะใช้เวลาสรรหากรรมการชุดใหม่นานแค่ไหน และระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการชุดใหม่ จะทำงานได้หรือไม่ ถ้ามีงานที่ต้องพิจารณาตัดสินในช่วงนั้นจะทำอย่างไร ซึ่ง กมธ. ก็เปรย ๆ ว่า เป็นห่วงเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามทราบว่า กรธ. จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ขึ้นมาพิจารณาเรื่องคุณสมบัติองค์กรอิสระโดยเฉพาะ คงต้องรอดูรายละเอียดของคณะกรรมการชุดดังกล่าวก่อน

□ รอยกระสุนโผล่บ้าน ส.ส. พท.

เมื่อเวลา 19.30 น. นายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ ขณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 07.14 น. บิดาพบรอยกระสุนปืนที่กระเจกในบ้านตน ชั้น 2 โดยวันนี้ได้ลงบันทึกประจำวันการเกิดเหตุไว้แล้ว และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาตรวจสอบ ซึ่งพู่กันวันที่ 21 พ.ย. จะมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายผู้ชำนาญวิติป็นมาพิสูจน์หลักฐานอีกครั้ง อย่างไรก็ตามไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุต้องการอะไรและไม่ทราบว่า จะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือไม่ ต้องรอการพิสูจน์อีกครั้ง แต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในบ้าน ไม่พบคนแปลก

หน้ารอบบริเวณบ้าน จึงคิดว่าน่าจะเป็นการยิง กระสุนมาจากกระชังไกล

☐ จนท.ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

ก่อนหน้านี้นี้เมื่อเวลา 15.30 น. นายเรือง ไกรเดินทางเข้าแจ้งความกับ ร.ต.ท.กฤษดา จิระวานิชกุล รองสว. (สอบสวน) สน.บางซื่อ ต่อมาทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ ดำรวจฝ่ายสืบสวนและฝ่ายปราบปราม สน. บางซื่อ ได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวสุดหรูสไตล์โมเดิร์น สูง 3 ชั้น เลขที่ 77 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสาร แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กทม. จากการตรวจสอบ บริเวณกระชังบานเลื่อนห้องรับประทานอาหาร ชั้นที่ 2 ของตัวบ้าน พบรูขนาดประมาณ 4 มิลลิเมตร คล้ายกระสุนปืนที่กระชก

☐ ชีโยงคดีที่เข้าไปตรวจสอบ

จากการสอบสวนนายเรืองไกรเปิดเผย ว่า จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณ รอบบ้านตั้งแต่ช่วงเวลา 21.00 น. ของเมื่อวานนี้ จนถึงช่วง 07.14 น. ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด ทั้งนี้ในสวนปมขัดแย้งต่าง ๆ ยืนยันว่าไม่เคยมีการขัดแย้งส่วนตัวกับใคร แต่อาจจะมีเพียงเรื่องเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ ที่เข้าไปข้อง เกี่ยวหรือตรวจสอบเท่านั้น เป็นปมเหตุก็ได้

ด้านร.ต.ท.กฤษดา เปิดเผยว่า ในวันที่ 21 พ.ย. นี้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งโดยขณะนี้ยังไม่สรุปว่าเป็นรอยกระสุนปืนหรือรอยอะไรกันแน่.